



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 6 พฤษภาคม 2563

เรื่อง

1. ดึง Big Data สร้างความเชื่อมั่นแหล่งอาหาร
2. บีทีเอสแน่น คมนาคมโทษปลดล็อก
3. โป๋ยรัฐผ่อนปรน ทำบีทีเอสแน่น
4. 10คิวแรกไม่คิดเงิน ฟรีค่าน้ำ ท่วมพท.-ยาว3เดือน
5. ชาวประมงอย่าลืมตรวจสอบสถานะ รับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท
6. ไม่เว้นวันหยุด!! เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับเกษตรอำเภอได้ทุกวัน ถึง 15 พ.ค.นี้
7. COVID-19 ติดตามกับโอกาส 'สินค้าเกษตรไทย'
8. เกษตรอำเภอทุกแห่งเปิดให้บริการไม่มีวันหยุดถึง15พ.ค.ช่วยเกษตรกรรับ5,000บ.
9. เร่งเกษตรกรตกค้าง1ล้านคน ลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยา
10. เยียวยา5พัน11ล้านราย
11. แนะนำเกษตรกรใช้หลักทำบัญชี3มิติฝ่าวิกฤติโควิด-19
12. คอลัมน์: ชอกแซกอาเซียน

สื่อ

เดลินิวส์
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ
ข่าวสด
prachachat.net
siamrath.co.th
bangkokbanksme.com
matichon.co.th
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ดึง Big Data สร้างความเชื่อมั่นแหล่งอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 25774 หน้า : 19(ล่างซ้าย)

ดึง Big Data สร้างความเชื่อมั่นแหล่งอาหาร

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารของแต่ละจังหวัด เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมปกติที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร (New Normal) ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงอาหารของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งอาหาร ทั้งจากสถานการณ์ปิดเมืองและรายได้ที่ลดลงของประชาชน และอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น

สศก. จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงด้านอาหาร นำเทคโนโลยีดิจิทัลของ Big Data มาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด (Provincial Crop Calendar) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ปรับเปลี่ยนทั้งใน

สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่วิกฤติ นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร ข้อมูลการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ และ Zoning by Agri-Map เพื่อสร้างความยั่งยืน ในการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Information Center:AIC) ของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าเกษตรให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการตลาดร่วมกัน

ทั้งนี้ เมื่อ สศก. พัฒนาระบบสมบูรณ์ทางศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ National Agricultural Big Data Center: (NABC) จะเผยแพร่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ครอบคลุมถึงระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศจะสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอตลอดเวลา.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : บีทีเอสแน่น คมนาคมไทยปลดล็อก

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ : 22753 หน้า : 1(ขวา), 14, 15

บีทีเอสแน่น คมนาคมไทยปลดล็อก

**เลิกขยับยืนยืน
ไม่ทิ้งเกษตรกร
ตร.‘แจกข้าวฟรี’
ปลดคมนาคมออกตัวหลังภาพคน
แน่นบีทีเอสวอนโซเซียล เป็นเพราะ
รัฐบาลผ่อนปรน** ★ มีต่อหน้า 14

บีทีเอสแน่น ☆ **ต่อจากหน้า 1**
คนเลยเดินทางเยอะ เตือนขนส่งสาธารณะอย่าละเลย
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม รพ.เกษตรออกโรง
โต้ข่าว ไม่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจาก
พิษโควิด พร้อมเปิดใหม่ไลน์ทุกชั้นตอนช่วยเหลื
ยัน 15 พ.ค. ชาวเกษตรชุดแรกได้รับเงินแน่ โฆษกคลัง
เผย 10 พ.ค.นี้ ปีครึ่งยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บ เร่ง
6 แสนคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมด่วน “บิ๊กแป๊ะ” จัดโครงการ
“รับอาหารฟรีครึ่ง จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”
มอบเงินผู้การจังหวัดทั่วประเทศคนละ 5 หมื่นเป็น
เชื้อไปสานต่อภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาทำอาหาร
แจกชาวบ้านจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย ผู้กรมเน้น
สปอ.ส. จับหนุ่มจีนที่โพสต์ขายหน้ากากหลอกหมอ
พยาบาล ส่วนสืบ บก.น.9 จับมัลลอคักกุนแมตส์
3.9 แสนชิ้น เครื่องวัดไข้กว่า 1,900 เครื่อง มูลค่า
6 ล้านบาท

ภายหลังรัฐบาลมีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก
1 เดือน ควบคุมไปกับการนำมาตรการหลายอย่าง
ออกมาบังคับใช้ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ในประเทศไทย พร้อมๆกับมาตรการ
เยียวยาประชาชนถูกจ้างในแต่ละสาขาอาชีพ รวมถึง
การคลายล็อกให้ดำเนินกิจกรรม 6 กลุ่ม 6 กิจกรรม
 อาทิ ตลาด ร้านอาหาร กิจกรรมค้าปลีกค้าส่ง ทั้ง

ซูเปอร์มาร์เก็ต กิจกรรมในส่วนสาธารณะ สนามกีฬา
กลางแจ้งที่เป็นการออกกำลังกาย ขณะที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กำหนดเกณฑ์
วิธีปฏิบัติให้กับกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนเป็นมาตรฐาน
กลางไว้ทุกจังหวัดปรับเข้มได้แต่ห้ามน้อยกว่าที่กำหนด
ย้ำเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในการปลดล็อกกลุ่มอื่น
หากการคัดกรองจะระบาดรอบ 2 หลังผ่อนปรนมา
3 วัน หลายฝ่ายให้ความร่วมมือดี แต่ก็ยังพบความ
วุ่นวายในบางกิจกรรม โดยเฉพาะการเดินทาง โดย
รถไฟบีทีเอส เกิดภาพแชร์ว่อนคนอัดแน่นโบกี้
บริษัทอ้างเหตุขัดข้อง พร้อมขอกำลังเทศกิจช่วยจัด
ระเบียบการวันระยะ

● **ปลด ก.อ.อ้างผ่อนปรนทำคนเยอะ**
วันที่ 6 พ.ค. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัด
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าภาพรวมของปริมาณ
ผู้โดยสารที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ตั้งแต่
มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเดือนมี.ค.63 ถึง
ปัจจุบัน มีสัดส่วนลดลง 70-80% เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงก่อนการแพร่ระบาด ทำให้ดำเนินมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดได้ โดยเว้นที่นั่งและที่ยืน
ในการโดยสาร 1-2 เมตร เมื่อมีการผ่อนคลาย

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำให้มีการเดินทางเพิ่มขึ้น
อาจเป็นปัญหาในการจัดการขนส่งสาธารณะให้
ปลอดภัยจากการติดเชื้อของผู้โดยสารในบางระบบ
การเดินทางจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติม
ยับยั้งการแพร่ระบาด เช่น การสลับ/เหลื่อมเวลา
ทำงาน การปฏิบัติงานที่บ้าน ควบคุมความร่วมมือ
ร่วมใจของประชาชน ผู้เดินทางสวมหน้ากาก เว้น
ระยะห่างทางสังคม วางแผนและเผื่อเวลาเดินทาง
เพื่อให้กระจายความหนาแน่นแออัดในการเดินทาง
ช่วงเร่งด่วน เช้าและเย็น เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติ
โควิด-19 ได้โดยเร็วที่สุด

● **กฤษฎีมาตรการเข้มสนอง รบ.**
นายชัยวัฒน์กล่าวต่อว่า ตั้งแต่รัฐบาลประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่วราฯอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 28
มี.ค.63 โดยมีมาตรการที่เข้มงวดขอให้ประชาชน
อยู่ในสถานเดินทางที่จำเป็น กระทรวงคมนาคม
ได้กำหนดมาตรการต่างๆให้สอดคล้องตามนโยบาย
ดังกล่าว เช่น การคัดกรองผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการ
ในระบบสาธารณะ การกำหนดให้ต้องสวมหน้ากาก
ตลอดระยะเวลาการเดินทางในทุกระบบ รวมถึงการ
จัดเจลแอลกอฮอล์เพื่อบริการประชาชนเพิ่มความถี่
ในการทำความสะอาดเชื้อภายในสถานีและยาน
พาหนะ ที่สำคัญคือการกำหนดที่นั่งที่ยืนการเข้าแถว
คอยรับบริการ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ผู้บริการ
และประชาชนจนเป็นผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
ลดลงอย่างมาก

● **ขนส่งสาธารณะอย่าละเลยวันระยะ**
นายชัยวัฒน์กล่าวอีกด้วยว่า นอกจากนี้
ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วนในการให้
ความร่วมมือปฏิบัติงานที่บ้านเพิ่มมากขึ้น กำหนด
ให้มีการสลับ/เหลื่อมเวลาการทำงาน และเดินทาง
เท่าที่จำเป็นจริงๆ เพื่อให้สอดคล้องตามการขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอบாய)

หัวข้อข่าว : บีทีเอสเน้น คมนาคมโทะพลดลลือก

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 22753 หน้า : 1(ข่าว), 14, 15

ดังกล่าวจนถึง 31 พ.ค.63 พร้อมกำชับให้หน่วยงาน
ที่ให้บริการขนส่งสาธารณะทุกระบบ ทั้งทางบก ทาง
น้ำ ทางราง และทางอากาศ จัดเจ้าหน้าที่บริหาร
จัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการวันระขะห่าง
ทางสังคมภายในอาคารสถานีสานชลาและภายใน
ยานพาหนะอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการกลับมา
ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างรุนแรงภายในประเทศอีก

● เอลิมชัยได้ไม่ใส่ใจช่วยเกษตรกร

ด้านนายเอลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ
เปิดเผยถึงกรณีมีข้อกังขาถึงสื่อมวลชนกระทรวง
เกษตรฯทำงานล่าช้า ไม่เห็นความสำคัญและใส่ใจ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โควิด-19 นั้นไม่เป็นความจริง กระทรวงเกษตรฯ
ถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสั่งการเร่งรัดเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็วที่สุด ล่าสุดวันที่
5 พ.ค. รมว.คลังได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลจำนวน
เกษตรกรที่พร้อมได้รับการเยียวยาในกลุ่มแรกจาก
กระทรวงเกษตรฯแล้ว คาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้
ได้โดยเร็ว เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและมีบัญชี ธ.ก.ส.
จะได้รับเงินช่วยเหลืองวดแรกกลางเดือน พ.ค. ส่วน
ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนหรือมีรายชื่อตกหล่นเร่งประขะ
สัมพันธ์ให้มาลงทะเบียนภายใน 15 พ.ค. เป็นวัน
สุดท้าย จากนั้นกระทรวงเกษตรฯจะตรวจสอบความ
ถูกต้องอีก 7 วัน ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังดำเนิน
การจ่ายเงิน คาดว่าจะได้เงินงวดแรกครบหมดภายใน
สิ้นเดือน พ.ค. ต้องบอกว่า ตนห่วงใยทั้งเกษตรกร
และประชาชน สิ่งทุกหน่วยงานดูแลห่วงใยการผลิต
อาหารที่ระบอบจนถึงมือผู้บริโภค รวมถึงการขนส่ง
กระจายผลผลิตเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้

● เปิดใหม่ไลน์ทุกขั้นตอนช่วยเหลือ

รมว.เกษตรฯกล่าวอีกว่า กระบวนการทำงาน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. โดย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. ส่งข้อมูล
รายชื่อเกษตรกรให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อ
ตรวจสอบสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกัน วันที่ 12 เม.ย.
กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้มีอาชีพเกษตรกรเป็น
กลุ่มไม่ได้รับสิทธิ ต่อมาเมื่อเรียนว่าไม่ได้รับสิทธิ
เพราะเป็นเกษตรกร วันที่ 18 เม.ย. ได้เรียกประชุม
พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 21
เม.ย. ให้ตรวจสอบจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อวางกรอบช่วยเหลือกับ
ธ.ก.ส. ต่อมา 22 เม.ย. ตนพร้อมด้วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ
เข้าพบนายชยฯเพื่อหาแนวทางการเยียวยาเกษตรกร

● ยันทำงานทุกวันไม่เว้นวันหยุด

นายเอลิมชัยกล่าวต่อว่า 28 เม.ย. ทำหนังสือ
เสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรต่อคณะกรรมการ

กถันกรองฯและเลขาธิการ สศก. เข้าชี้แจงรายละเอียด
28 เม.ย. ครม.มีมติอนุมัติโครงการไม่เกิน 10 ล้าน
ราย 150,000 ล้านบาท 29 เม.ย. มอบให้ปลัดกระทรวง
เกษตรฯเรียกประชุมตรวจสอบความถูกต้องของจำนวน
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้ง พืช ปศุสัตว์ ประมงหมอน
ใหม่ ยาง อ้อย ยาสูบ 30 เม.ย. ประชุมสรุปจำนวน
เกษตรกร และตรวจสอบรายชื่อของเกษตรกรขึ้นทะเบียน
ทั้ง 7 หน่วยงานจาก citizen ID วันที่ 1 พ.ค.
ลงนามในหนังสือถึง รมว.คลัง แจ้งข้อมูลจำนวน
เกษตรกรที่พร้อมได้รับการเยียวยาในกลุ่มแรกล่าสุด
5 พ.ค. รมว.คลังได้รับหนังสือเรียนร้อย จะเห็นได้ว่า
กระทรวงเกษตรฯใส่ใจทำงาน คิดต่อประสานงาน
เป็นการภายในโดยตลอดไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร

● 15 พ.ค. โอนเข้า บข.5 พันชุดแรก

ขณะที่นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวง
เกษตรฯกล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรขึ้นทะเบียนทั้งหมด
8.3 ล้านคนได้ส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเพื่อ
ไม่ให้ข้อมูลผู้ได้รับความช่วยเหลือซ้ำซ้อนกับมาตรการ
อื่นของรัฐ คาดว่าจะส่งรายชื่อเกษตรกรชุดแรกให้
ธ.ก.ส.ขึ้นเว็บไซต์ เยื่อโอนเงินให้เกษตรกรผ่านบัญชี
ธนาคาร เริ่มจ่ายเดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่
15 พ.ค. หากเกษตรกรไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. สามารถแจ้ง
บัญชีธนาคารที่มีอยู่และขอให้เกษตรกรปรับปรุง
ทะเบียนและผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้มาขึ้นทะเบียน
ได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค. คาดว่าจะมีอีกกว่า 1 ล้านคน
กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดให้สามารถขึ้นทะเบียน
กับผู้นำท้องถิ่นหรืออาสาสมัครเกษตรในหมู่บ้าน
ไม่จำเป็นต้องไปถึงเกษตรอำเภอ มอบอำนาจกันได้
โดยให้ผู้นำท้องถิ่นรับรองเพื่อรวบรวมส่งรายชื่อไป
ยังเกษตรอำเภอ

● คลังปิดยื่นทบทวนสิทธิ 10 พ.ค.

ส่วนมาตรการเยียวยาเงิน 5 พันบาท เป็น
เวลา 3 เดือนของกระทรวงการคลังนั้น นายสวรรณ
แสงสนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศก.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผย
ความคืบหน้าว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้าน
ราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่
รอบแรก 4.4 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพ
เพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์ 5 ล้านราย และกลุ่มที่ขอ
ทบทวนสิทธิและผ่านเกณฑ์ 3.3 ล้านราย ทั้งนี้
กระทรวงการคลังจะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิ
ส่วนใหญ่ 11 ล้านราย ภายในวันที่ 8 พ.ค.63 ส่วน
ที่เหลือประมาณ 1.8 ล้านราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในสัปดาห์หน้า ส่วนการยื่นทบทวนสิทธินั้น
ปัจจุบันมีประมาณ 5.4 ล้านราย ในจำนวนนี้ถูก
จัดไปเป็นผ่านเกณฑ์กว่า 3.3 ล้านรายแล้ว ดังนั้น

กระทรวงการคลังได้กำหนดปิดรับยื่นทบทวนสิทธิใน
www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.63
เวลา 24.00 น.

● เร่ง 6 แสนคนรีบให้ข้อมูลเพิ่ม

โฆษกคลังเผยต่อว่า นอกจากนั้นกลุ่มที่รัฐ
ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมประมาณ 6.5
ล้านราย ในจำนวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.เราไม่ทิ้งกัน.com อีกประมาณ 600,000 ราย
อยากขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการ
รับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยา 5,000 บาทอย่างรวดเร็ว
ส่วนกรณีพบข้อความว่า "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูลที่น่าส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูลที่คุณทบทวนสิทธิ" ในกรณีนี้โปรดรอการ
ตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้ที่กักสิทธิ
ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว

● ช่วยป่าบุกล้างขอทบทวนสิทธิ

ส่วนกรณีที่นางทองสา ดาหา อายุ 64 ปี ที่
ไปบุกกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 5 พ.ค. ว่าไม่ให้ไม่ได้
รับเงินเยียวยา 5,000 บาท วันเดียวกัน ที่ว่าการ
อำเภอทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร นายสมเกียรติ
ขึ้นอยู่ นอก.ทรายทองวัฒนา เรียกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมประชุมหาทางช่วยเหลือนางทองสา
ทั้งนี้ นายสุรต ประชุมรักษ์ อายุ 34 ปี ผอ.หมู 18
ค.ทุ่งทราย เผยว่าครอบครัวป่าทองสาไปอยู่กรุงเทพฯ
เกือบ 10 ปีแล้วทำงานรับจ้างทั่วไป ส่วนสมาชิกลูกจัน
มีลูก 4 คน ลูกสาวคนโตมีสามีเป็นชาวต่างชาติ
ปลูกบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นอยู่ในหมู่บ้าน แต่
ปิดไว้ไม่มีคนอยู่ ป่าทองสาจะกลับมาเพียงปีละ 1 ครั้ง
ด้านนางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดกำแพงเพชร
เผยว่า นางทองสาลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5
พันบาท แต่ตกยกเลิกเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ทำให้
ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา อาจไม่ทราบข้อมูลมาก่อนว่า
มีการทบทวนสิทธิการเยียวยา ทั้งนี้ ได้โทรศัพท์
พูดคุยกับนางทองสาเพื่อสอบถามข้อมูลและอธิบาย
ขั้นตอนการรับเงินเยียวยา พร้อมช่วยเหลือในการ
ขอทบทวนสิทธิให้กับนางทองสาเป็นที่เรียบร้อย

● พม.เดินหน้าดูแลคนไร้บ้าน

ด้านนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าว
ว่า พม.ดำเนินการตามมาตรการต่างๆไปแล้ว อาทิ
ลดค่าเช่าบ้านมั่นคงของกรมเคหะแห่งชาติลดดอกเบี้ย
เป็นพิเศษ 0.125 ไร่รับจำนำของรัฐ รวมถึงขยาย
เวลาได้ถอนออกไป นอกจากนี้การดูแลคนไร้บ้าน
ในพื้นที่สาธารณะที่ผ่านมา พยายามชักชวนให้มา
อยู่ในสถานที่ดูแลของกระทรวง ในส่วนของ กทม.
มีเข้ามาอยู่ในการดูแลประมาณ 200 คนและต่างจังหวัด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอปปาย)
หัวข้อข่าว : บีทีเอสเน้น คมนาคมโทะพลดล๊อ๊ก

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ : 22753 หน้า : 1(ขวา), 14, 15

อีก 400-500 คนแต่ยังมีกลุ่มที่สะดวกอยู่ข้างนอก
ได้แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ อาหาร และ
ให้ความรู้ในการดูแลตัวเองช่วยให้กลุ่มนี้ปลอดภัย

● โพลีสวดมนต์เป็นนิวนอร์มอล

ที่วัดระฆังโฆสิตาราม นายแพทย์ ธิปไตย พลัดพลก
รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระ
พุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลพระตำริสมเด็จพะสังฆราช ว่า ได้มอบ
เงินสนับสนุนโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งรวมทั้งมอบข้าวสาร
พร้อมทั้งหน้ากากอนามัย 250 ชุด นอกจากนี้ยังได้
ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้าที่พระอุโบสถ เนื่องในวัน
วิสาขบูชา ในปีนี้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19
มหาเศรษฐิก (มส.) มีมติให้ทุกวัดจัดกิจกรรม
ยกเว้นกิจกรรมที่เป็นกิจของสงฆ์ หากประชาชนเข้า
มาทำบุญตามปกติสามารถทำได้ แต่ขอให้วัดจัด
เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมต่างๆในวัด ทำให้กิจกรรม
เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ไม่มีหลายวัดเชิญชวนให้
ประชาชนร่วมสวดมนต์ผ่านทางการถ่ายทอดสดใน
เฟซบุ๊ก เช่นที่วัดบวรนิเวศวิหาร ถือว่าเป็นนิวนอร์มอล
(New Normal) หรือความปกติในรูปแบบใหม่
ของการร่วมทำบุญอีกรูปแบบหนึ่ง

● แนะนำใจบุญใช้วัดแจกของ

นายแพทย์กล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมในการ
ตั้งโรงพยาบาลหลายวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีการจัดระบบคัดกรองอย่างดี ยากให้ภาคเอกชน
ที่ต้องการจะแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชน
ที่เดือดร้อน ประสานมาแจกที่วัด เพราะวัดมีความ
พร้อมทั้งสถานที่ และระบบการจัดการที่ดี ส่วนวัด
ที่ต้องเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากสถาน
การณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชน
ไม่สามารถออกไปทำบุญได้นั้น สั่งการให้ พศ.สำรวจ
ข้อมูลวัดทั่วประเทศแล้ว เพื่อให้สรุปเสนอมาที่รัฐบาล
ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป โดย พศ.
ต้องสำรวจวัดทั่วประเทศต้องใช้เวลานานอย่างไรก็ตาม
คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อมูลจากทาง พศ.

● ชี้เดินได้แมสก์ออกกำลังกายดีที่สุด

ขณะที่ นพ.วีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
ชี้แจงถึงความสับสนเกี่ยวกับการออกกำลังกายใน
สวนสาธารณะ ที่กรมอนามัยเตือนว่าการสวมใส่
หน้ากากเป็นอันตราย แต่กม.บังคับว่าต้องสวม
หน้ากาก ว่า ตอนนี้ออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือการ
เดินโดยสวมหน้ากากอนามัย การสวมหน้ากาก
อาจทำให้อากาศเข้าสู่ร่างกายไม่เพียงพอ กรมอนามัย
ไม่แนะนำให้ใส่หน้ากากวิ่ง หรือออกกำลังกายต้องดูว่า
ด้านหลังในระยะ 10 เมตร ไม่มีคนอยู่ข้างหลังเพราะ

หากอยู่ใกล้เกิน 10 เมตร อาจทำให้ได้รับละอองฝอย
จากผู้วิ่งอยู่ข้างหน้าว่าอย่าวิ่งเลย การเดินครึ่ง
ชั่วโมงก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วได้

● ดร.สุทนต์ “โครงการรับอาหารฟรีครบ”

ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน
อเนกประสงค์ของรัฐบาล พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย
ผ.ต.ร. และ โฆษก ตร. ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์
ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สปม.ตร.) เปิดเผยหลังออก
ตรวจการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่เดือดร้อน
จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศ
ว่า มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน
การเลิกจ้างบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้
ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ให้
ได้โดยเร็ว และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พล.ต.อ.
จักรทิพย์ ชัยจินดา ผ.ต.ร. และ ดร.บุญยา ชัยจินดา
นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจตระหนักถึงนโยบายสำคัญ
ดังกล่าวของรัฐบาล ห่วงใยที่พี่น้องประชาชนที่กำลัง
ประสบความเดือดร้อน บางส่วนขาดแคลนอาหาร
เครื่องอุปโภคบริโภค ได้ริเริ่มโครงการ “รับอาหาร
ฟรีครบ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โดยสั่งการ
ไปยังตำรวจทุกจังหวัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

● มอบก่อน 5 หมื่น บ. ให้ผู้การ จว.

พล.ต.ท.ปิยะกล่าวว่า ผ.ต.ร. ได้กำชับในการ
ดำเนินกิจกรรมในลักษณะของการตั้งเป็นโรงงาน
ในพื้นที่เหมาะสม เข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนได้
โดยง่าย เพื่อแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็น
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สำหรับการขับเคลื่อน
โครงการ พล.ต.อ.จักรทิพย์ได้มอบเงินริเริ่มให้กับ
หน่วยต่างๆ ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจนครบาล
1-9 และตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
หน่วยละ 50,000 บาท ทั้งนี้ ทุกหน่วยจะไปสานต่อ
โครงการในพื้นที่ของตนเอง โดยแสวงหาความร่วมมือ
กับผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนโครงการ
เพิ่มเติมตามกำลังศรัทธา และเริ่ม kick off
แจกจ่ายอาหารเย็นให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน
พร้อมกันทั่วประเทศ หลังจากนั้นทุกสถานีตำรวจ
จะไปสานต่อกิจกรรมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่
ดำเนินการในลักษณะนี้ต่อเนื่อง จนกว่าประเทศไทย
จะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

● อยากร่วมบริจาคติดต่อ สน.ท้องที่

โฆษก ตร.เผยต่อว่า นอกจากนี้ ผ.ต.ร. ยัง
กำชับการแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจะต้องดำเนินการ

โดยเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย
อาทิ มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม การตรวจวัดใช้
การบริการล้างมือโดยแอลกอฮอล์และขอประชาชนที่
ไปยังภาคประชาชนสังคมต่างๆ ตำรวจจะไม่บังคับหรือ
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่น้องประชาชน
ที่มีความเดือดร้อน ต้องการรับอาหารสิ่งของต่างๆ
ขอให้ติดตามการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
ตำรวจในพื้นที่ ส่วนประชาชนที่มีจิตศรัทธาจะร่วม
โครงการติดต่อได้โดยตรงที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่ว
ประเทศ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องการ
แจ้งเหตุหรือเบาะแสเพื่อให้ตำรวจดำเนินการ ติดต่อ
ได้ที่โทรศัพท์สายด่วน 191, 1599 หรือผ่านทาง
แอปพลิเคชัน Police 1ert u ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

● มีชุดคีลีเวรี่ถึงมือชาวบ้าน

ขณะที่ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก
ตร. เปิดเผยถึงโครงการ “รับอาหารฟรีครบ” จาก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งหมด.
และทั่วประเทศ ว่า ผ.ต.ร. กำชับให้ตำรวจทุกนาย
อยู่เคียงข้างประชาชนในยามลำบาก ไม่ทอดทิ้ง
ประชาชน โดยนำอาหาร ของแห้งสำหรับการอุปโภค
บริโภคแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง โดยการตั้งเป็นจุด
รับมอบสิ่งของ และจัดชุดคีลีเวรี่นำสิ่งของส่งถึง
บ้านของประชาชน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความ
เดือดร้อนในห้วงการแพร่ระบาด

● ก.1 ปลอ่ยแฉรวลดแจกอาหารฟรี

ที่ลานทะเลสาบ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี เมื่อเวลา 15.00 น. พล.ต.ท.อาทล บั้วรับพร
ผ.บ.ก.1 และนางนงนุช บั้วรับพร ประธานชมรม
แม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผ.วจ.
นนทบุรี พล.ต.สมเอกภพ ประสิทธิ์รัตนชัย รอง ผ.บ.ก.1
และ กต.ตร.จ.นนทบุรี ร่วมพิธีปลอ่ยขบวนรดตาม
โครงการ “รับอาหารฟรีครบ” จากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 1 เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย
รถผู้ 107 คัน และรถสายตรวจประชาสัมพันธ์ “ตำรวจ
มาแล้ว” 40 คัน รวม 147 คัน โดย ผ.บ.ตร. ได้
มอบเงินให้กับโครงการนี้แต่ละจังหวัด จังหวัดละ
50,000 บาท ดร.บุญยา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้าน
ตร. จังหวัดละ 20000 บาท ผ.บ.ก.1 จังหวัดละ
20,000 บาท ผ.บ.ก.จ. จังหวัดละ 10,000 บาท
กต.ตร.จ.นนทบุรี พร้อมทั้งปรึกษา มอบเงินสนับสนุน
อีก 270,000 บาท

● แห้รับเงินเสียไปแจก 1 ล. วันเกิด

ส่วนการแจกจ่ายอาหารในส่วนขอเอกชน ช่วง
สยวันเดียวกัน ที่โรงเรียนคอนเมืองทหารอากาศบำรุง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอบข่าว)
หัวข้อข่าว : บีทีเอสแน่น คมนาคมโทะพลดลือก

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ : 22753 หน้า : 1(ข่าว), 14, 15

ถนนเขตอุตสาหกรรม แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. นายอภิรักษ์ ชัยอานนท์ หรือเสี่ยโป๊ อายุ 28 ปี พร้อมนางบานเย็น ชาลุนรา ผู้เป็นแม่ และทีมงาน นำเงินมาแจกให้ประชาชนคนละ 500 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนายอภิรักษ์กำหนดจำนวนคนไว้ที่ 1,000 คน แต่มีประชาชนกว่า 2 พันคน มารอคิวตั้งแต่เวลา 04.00 น. เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่เขตดอนเมือง ได้จัดระเบียบในลานกว้างใต้โคมบริเวณกลางโรงเรียน จัดเก้าอี้ไว้สำหรับกลุ่มแรก และนั่งพื้นโดยเว้นระยะห่างกัน 1.5 เมตร ภายในโคมนี้สามารถจุคนได้ 500 คน ส่วนที่เหลือหางแถวยาวออกไปริมถนนนอกโรงเรียนแล้ว เนื่องจากมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทำให้ทีมงานของเสี่ยโป๊เพิ่มยอดบริจาคให้เป็น 2,000 คน รวมเป็นเงิน 1 ล้านบาท

● **จับหมุมโพลสตื้นชายแมสก์**

ขณะที่การจับการกักคุมแมสก์ หลอกหลวงชายแมสก์ ยังดำเนินการต่อเนื่อง โดยวันเดียวกัน พล.ต.ต. พันธนะ นุชนารถ ผบก.ข่าวกรองยาเสพติด บข.ป.ต. ในฐานะคณะทำงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (กปอ.ส.ตร.) แล่งผลจับกุม นายพงษ์พันธ์ อานามวงษ์ อายุ 25 ปี ชาว จ.ฉะเชิงเทรา ตามหมายจับศาลอาญาลงวันที่ 5 พ.ค.63 ในความผิดฐาน “ฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” จับกุมได้ที่หน้า Belle Grand พระราม 9 ซอย 3 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หลังมีกลุ่มผู้เสียหายกว่า 50 ราย เข้าร้องเรียนกับ สปอ.ส.ตร. ส่วนหนึ่งเป็นหมอและพยาบาล มีความจำเป็นใช้หน้ากากอนามัยไปปฏิบัติหน้าที่ มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท

● **หมอพยาบาลหลายคนเป็นเหยื่อ**

พล.ต.ต. พันธนะกล่าวว่า กลุ่มผู้เสียหายส่วนหนึ่งเป็นหมอและพยาบาลกว่า 20 ราย สั่งซื้อหน้ากากอนามัยจากบัญชีเฟซบุ๊กกว่า 10 รายการ อาทิ Phongphan Anamwong, Phongphan, Chom Domon, Domon, ข้าวสารคัด, ชิวแน่นอน ทั้งหมดเป็นของนายพงษ์พันธ์ มีการใช้รูปภาพหน้ากากอนามัยชื่อ N95 1870 พลัส ขายในราคาชิ้นละ 140 บาท ก่อตั้ง 2,800 บาท จำนวน 4 ก่อตั้ง ก่อตั้ง 20 ชิ้น เมื่อมีผู้สนใจสั่งซื้อชำระเงินแล้วกลับไม่ได้สินค้า ส่งสินค้าไม่ครบจำนวน และได้สินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง เมื่อผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าถูกหลอกหลวงจากบัญชีเฟซบุ๊กใด นายพงษ์พันธ์จะปิดและเลิกใช้บัญชีเฟซบุ๊กนั้นแล้วสร้างบัญชีใหม่

มาหลอกขาย ใช้วิธีหลอกหลวงแบบเดิมเรื่อยๆ ขึ้นจับกุมนายพงษ์พันธ์ ให้การรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ และให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทำในลักษณะนี้มาตั้งแต่ 10 มี.ค. ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติม

● **จับแมสก์ 4 แสนขึ้นมูลค่า 6 ล.**

วันเดียวกัน ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.) พล.ต.ท.ภักทพงศ์ พงษ์ภักตรา ผบ.น. พล.ต.ต. อธิติพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบ.น. พล.ต.ต. โชคชัย งามวงศ์ ผบ.น.9 สังกัดการ พ.อ.อ.ฉก.ชุดปฏิบัติการพิเศษ ผบ.น.9 พล.ต.ท.วิเชียร เพชรเสนา รอง ผก.ส.บ.น.9 พล.ต.ท.นันทิณี วัชรธรรม สว.กก.ส.บ.น.9 ร.ต.อ.พันธุ์ชัย สมบูรณ์รัตน์ รอง สว.กก.ส.บ.น.9 จับกุมนายอภิป ขวัญบุญ อายุ 28 ปี ชื่อหาน้ำเข้าและครอบครองหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมฯ และแสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) โดยผิดกฎหมาย หลังขยายผลจับกุมนายหน้ากากอนามัยเกินราคาในพื้นที่บางขุนเทียน จับกุมได้ที่บ้านเลขที่ 99/73-74 หมู่บ้านกลางเมืองสาทร-ตากสิน 2 ซอย 6 แขวงบางลือ เขตจอมทอง กทม. พร้อมหน้ากากอนามัยหลายยี่ห้อบรรจุอยู่ในกล่องรวม 397,520 ชิ้น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ชนิดอินฟราเรด 960 เครื่อง ชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 1,975 ชิ้น มูลค่ารวม 6 ล้านบาท สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า รับสินค้าดังกล่าวจากนายทุนคนหนึ่งจากนั้นนำสินค้ามาเก็บไว้ที่บ้านและยอมรับว่าเสพยาไอซ์ นำคำสั่งพนักงานสอบสวน สน.บางขุนเทียน ดำเนินคดี

● **เปิดถนนรอยต่อตราง-นครศรีฯ**

ส่วนบรรยากาศในต่างจังหวัดหลังรัฐบาลมีคำสั่งผ่อนปรนระยะที่ 1 โดยที่ จ.ตรัง ภายหลังจังหวัดออกคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกในพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. โดยเฉพาะถนนสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลต่างๆใน 8 อำเภอ คือ อ.วังวิเศษ อ.ห้วยยอด และ อ.รัษฎา จ.ตรัง กับ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ใช้ที่ระบายน้ำขนาดใหญ่มาวางขวางถนนไม่ให้คนไปมาหาสู่กัน สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

☆ **มีต่อหน้า 15**

บีทีเอสแน่น ☆ **ต่อจากหน้า 14**
ที่ไปกรีดยาง ทำสวนปาล์ม ไปทำงานที่อยู่ในพื้นที่รอยต่อ 2 จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ ต.ห้วยนาง อ.

ห้วยยอด จ.ตรัง กับ ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ล่าสุดนายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.นครศรีธรรมราช นำคณะร่วมกับนายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ไปตรวจดูรอยต่อถนน 2 จังหวัด พบชาวบ้านเดือดร้อนหนักจริง ขณะเดียวกันรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมฯ ยังนอก.ห้วยยอด ให้เปิดถนนได้แล้วจึงประสานรถแบ็กโฮหรือรถอ้อมที่ซีเมนต์ที่ปิดขวางถนนออก เพื่อให้ประชาชน 2 จังหวัดสัญจรไปมาได้ตามปกติ แต่ยังคงมีด่านตรวจเข้มเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด

● **มาเลย์เปิดด่านปาดังสงออกโล่ง**

ขณะที่นายจูนทร์ ลักษณ์วิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ เปิดเผยมกรณีย์ที่ได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ว่าได้ไปประชุมร่วมกับด้านศุลกากรจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 เม.ย. นำอินดีว่า รัฐบาลมาเลเซียแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกัวลาลัมเปอร์ทราบว่า รัฐบาลมาเลเซียตัดสินใจอนุญาตให้ไทยสามารถขนส่งสินค้าทุกประเภทผ่านแดนเพื่อการส่งออกด้วยวิธีขนส่งทางรถไฟขึ้นระบบรางของมาเลเซียผ่านด่านปาดังเบซาร์ได้แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. เรื่องนี้เป็นผลดีกับการส่งออก เพราะขณะนี้ส่งออกสินค้าไปมาเลเซียได้โดยผ่านด่านสะเตาะเป็นหลัก การจราจรติดขัดมากนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด ตรวจเข้มทั้งคนและสินค้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อข่าว : โบายรัฐผ่อนปรน ทำปีที่เอสแอนด์

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ : 22752 หน้า : 1(ซ้าย), 11

โบายรัฐผ่อนปรน ทำปีที่เอสแอนด์

**คนนอกออกตัว
เลิกนชัยอย่าเฝ้า
ยื่นช่วยเกษตรกร
ตร.ได้รับข่าวฟรี!**
ปลัดคมนาคมออกตัวหลังภาพคน
แห่นมปีที่เอสแอนด์โซเชียล ★ มีต่อหน้า 11

โบายรัฐ

☆ ต่อจากหน้า 1

เป็นเพราะรัฐบาลผ่อนปรนคนเลขเดินทางเยอะ เดือน
ขนส่งสาธารณะอย่าละเลยมาตรการวันระยะห่าง
ทางสังคม รวบรวมเกษตรกรออกโรงโต้ว่าไม่ได้ช่วยเหลือ
เกษตรกรที่เดือดร้อนจากพิษโควิดพร้อมเปิดใหม่ไลน์
ทุกชั้นตอนช่วยเหลือ ยัน 15 พ.ค. ชาวเกษตรกรชุดแรก
ได้รับเงินแน่ โฆษกคลังเผย 10 พ.ค.นี้ ปีได้รับยื่น
ทบทานสิทธิ์ผ่านเว็บ เร่ง 6 แสนคนให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ด่วน "บิกแป๊ะ" จัดโครงการ "รับอาหารฟรีรับ
จากสำนักงานสำรวจแห่งชาติ" มอบเงินผู้การจังหวัด
ทั่วประเทศคนละ 5 หมื่นเป็นเชื้อไปสานต่อภาคเอกชน
ที่มีจิตศรัทธาทำอาหารแจกชาวบ้านจนกว่าสถานการณ์
คลี่คลาย ผู้การเม่น สปอ.ส. จับหมู่จันท์โพสต์ขาย
หน้ากากหลอกหมอพยบาล ส่วนสืบ บก.น.9 จับ
บิกลอสกักตุนแมสก์ 3.9 แสนชิ้น เครื่องวัดไข้กว่า
1,900 เครื่อง มูลค่า 6 ล้านบาท

ภายหลังรัฐบาลมีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก
1 เดือน ควบคุมไปกับการนำมามาตรการหลายอย่าง
ออกมาบังคับใช้ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ในประเทศไทย พร้อมกับมาตรการ
เยียวยาประชาชนลูกจ้างในแต่ละสาขาอาชีพ รวมถึง
การคลายล็อกให้ดำเนินกิจกรรม 6 กลุ่ม 6 กิจกรรม
อาทิ ตลาด ร้านอาหาร กิจกรรมค้าปลีกค้าส่ง ทั้ง

ซูเปอร์มาร์เก็ต กิจกรรมในสวนสาธารณะ สนามกีฬา
กลางแจ้งที่เป็นกรอออกกักกันกาย ขณะที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กำหนดเกณฑ์
วิธีปฏิบัติให้กับกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนเป็นมาตรฐาน
กลางไว้ทุกจังหวัดปรับเข้มได้แต่ห้ามน้อยกว่าที่กำหนด
ยังเป็นหัวข้อเสียวหัวต่อสำคัญในการปลดล็อกกลุ่มอื่น
หากการลดอาจจะมีรอบรอบ 2 หลังผ่อนปรนมา
9 วัน หลายฝ่ายให้ความร่วมมือดี แต่ก็ยังพบความ
วุ่นวายในบางกิจกรรม โดยเฉพาะการเดินทางโดย
รถไฟที่มีที่แออัด เกิดภาพแห่รื้อคนอัดแน่นโบกี้
บริษัทอ้างเหตุขัดข้อง พร้อมขอค่าล้างเทคกิจช่วยจัด
ระเบียบการเน้นระยะ

● ปลัด คค.อ้างผ่อนปรนทำคนเยอะ

วันที่ 6 พ.ค. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัด
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าภาพรวมของปริมาณ
ผู้โดยสารที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบตั้งแต่
มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเดือน มี.ค.63 ถึง
ปัจจุบัน มีสัดส่วนลดลง 70-80% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงก่อนการแพร่ระบาดทำให้ดำเนินมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดได้ โดยวันที่นั่งและที่ยืน
ในการโดยสาร 1-2 เมตร เมื่อมีการผ่อนคลายเป็น

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทำให้มีการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น
อาจเป็นปัญหาในการจัดการขนส่งสาธารณะให้
ปลอดภัยจากการติดเชื้อของผู้โดยสารในบางระบบ
การเดินทาง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติม
ยับยั้งการแพร่ระบาด เช่น การสลับ/เหลื่อมเวลา
ทำงาน การปฏิบัติงานที่บ้านควบคู่กับความร่วมมือ
ร่วมใจของประชาชน ผู้เดินทางสวมหน้ากาก เว้น
ระยะห่างทางสังคม วางแผนและเผื่อเวลาเดินทาง
เพื่อให้กระจายความหนาแน่นแออัดในการเดินทาง
ช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็น เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติ
โควิด-19 ได้โดยเร็วที่สุด

● คุมมีมาตรการเข้มสนอง รบ.

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26
มี.ค.63 โดยมาตรการที่เข้มงวดขอให้ประชาชน
อยู่ในสถานเดินทางที่จำเป็นกระทรวงคมนาคม
ได้กำหนดมาตรการต่างๆให้สอดคล้องตามนโยบาย
ดังกล่าว เช่น การคัดกรองผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการ
ในระบบสาธารณะ การกำหนดให้ต้องสวมหน้ากาก
ตลอดระยะเวลาการเดินทางในทุกระบบ รวมถึงการ
จัดเจลแอลกอฮอล์เพื่อบริการประชาชนเพิ่มความ
ดีในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในสถานีและยาน
พาหนะ ที่สำคัญคือการกำหนดที่นั่งที่เป็นการเข้าแถว
คอยรับบริการ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ผู้บริการ
และประชาชนจนเป็นผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
ลดลงอย่างมาก

● ขนส่งสาธารณะอย่าละเลยเว้นระยะ

นายชัยวัฒน์กล่าวอีกด้วยว่า นอกจากนี้
ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วนในการให้
ความร่วมมือปฏิบัติงานที่บ้านเพิ่มมากขึ้นกำหนด
ให้มีการสลับ/เหลื่อมเวลาการทำงานและเดินทาง
เท่าที่จำเป็นจริงๆ เพื่อให้สอดคล้องตามการขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อข่าว : โบนัสรัฐผ่อนปรน ทำปีที่เอสแอนด์

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ : 22752 หน้า : 1(ซ้าย), 11

ดังกล่าวจนถึง 31 พ.ค.63 พร้อมกำกับให้หน่วยงาน
ที่ให้บริการขนส่งสาธารณะทุกระบบทั้งทางบก ทาง
น้ำ ทางราง และทางอากาศ จัดเจ้าหน้าที่บริหาร
จัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมภายในอาคารสถานที่ ชานชาลาและภายใน
ยานพาหนะอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการกลับมา
ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างรุนแรงภายในประเทศอีก

● เอลิมชัยใต้ไม่ใส่ใจช่วยเกษตรกร

ด้านนายเอลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ
เปิดเผยถึงกรณีมีข้อกังขาเรื่องผลของกระทรวง
เกษตรฯทำงานล่าช้า ไม่เห็นความสำคัญและไม่
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โควิด-19 นั้นไม่เป็นความจริง กระทรวงเกษตรฯ
ถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน สั่งการเร่งรัดเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็วที่สุด ล่าสุดวันที่
5 พ.ค. รว.คลังได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลจำนวน
เกษตรกรที่พร้อมได้รับการเยียวยาในกลุ่มแรกจาก
กระทรวงเกษตรฯแล้ว คาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้
ได้โดยเร็ว เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและมีบัญชีธ.ก.ศ.
จะได้รับเงินช่วยเหลือวงแรกกลางเดือน พ.ค. ส่วน
ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนหรือมีรายชื่อตกหล่นเร่งประชาสัมพันธ์
ให้มาลงทะเบียนภายใน 15 พ.ค. เป็นวัน
สุดท้าย จากนั้นกระทรวงเกษตรฯจะตรวจสอบความ
ถูกต้องอีก 7 วัน ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการ
การจ่ายเงินคาดว่าจะได้เงินวงแรกครบถ้วนภายใน
สิ้นเดือน พ.ค. ต้องบอกว่า ตนห่วงใยทั้งเกษตรกร
และประชาชน สั่งทุกหน่วยงานดูแลห่วงโซ่การผลิต
อาหารทั้งระบบจนถึงมือผู้บริโภค รวมถึงการขนส่ง
กระจายผลผลิตเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้

● เปิดใหม่ไลน์ทุกขั้นคอนช่วยเหลือ

รว.เกษตรฯกล่าวอีกว่า กระบวนการทำงาน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. โดย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. ส่งข้อมูล
รายชื่อเกษตรกรให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อ
ตรวจสอบสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกัน วันที่ 12 เม.ย.
กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้มีอาชีพเกษตรกรเป็น
กลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์ ต่อมาเมื่อเรียนว่าไม่ได้รับสิทธิ์
เพราะเป็นเกษตรกร วันที่ 18 เม.ย. ได้เรียกประชุม
พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 21
เม.ย. ให้ตรวจสอบจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อวางกรอบช่วยเหลือกับ
ธ.ก.ศ. ต่อมา 22 เม.ย. ตนพร้อมด้วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ
เข้าพบนายกฯ เพื่อหาแนวทางการเยียวยาเกษตรกร

● ยันทำงานทุกวันไม่เว้นวันหยุด

นายเอลิมชัยกล่าวต่อว่า 23 เม.ย. ทำหนังสือ
เสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯและเลขาธิการ สศก. เข้าชี้แจงรายละเอียด

28 เม.ย. ครม.มีมติอนุมัติโครงการไม่เกิน 10 ล้าน
ราย 150,000 ล้านบาท 29 เม.ย. มอบให้ปลัดกระทรวง
เกษตรฯเรียกประชุมตรวจสอบความถูกต้องของจำนวน
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง หม่อน
ใหม่ ยาง อ้อย ยาสูบ 30 เม.ย. ประชุมสรุปจำนวน
เกษตรกร และตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการขึ้นทะเบียน
ทั้ง 7 หน่วยงานจาก citizen ID วันที่ 1 พ.ค.
ลงนามในหนังสือถึง รว.คลัง แจ้งข้อมูลจำนวน
เกษตรกรที่พร้อมได้รับการเยียวยาในกลุ่มแรกล่าสุด
5 พ.ค. รว.คลังได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว เห็นได้ว่า
กระทรวงเกษตรฯใส่ใจทำงาน ติดตามประสานงาน
เป็นการภายในโดยตลอดไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร

● 15 พ.ค. โอนเข้า บข.5 พันชุดแรก

ขณะที่นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวง
เกษตรฯกล่าวว่า ขณะนี้มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนทั้งหมด
8.3 ล้านคน ได้ส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเพื่อ
ไม่ให้ข้อมูลผู้ได้รับความช่วยเหลือซ้ำซ้อนกับมาตรการ
อื่นของรัฐ คาดว่าจะส่งรายชื่อเกษตรกรชุดแรกให้
ธ.ก.ศ.ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อโอนเงินให้เกษตรกรผ่านบัญชี
ธนาคาร เริ่มจ่ายเดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่
15 พ.ค. หากเกษตรกรไม่มีบัญชีธ.ก.ศ. สามารถแจ้ง
บัญชีของธนาคารที่มืออยู่และขอให้เกษตรกรปรับปรุง
ทะเบียน และผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้มาขึ้นทะเบียน
ได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค. คาดว่าจะมีอีกกว่า 1 ล้านคน
กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดให้สามารถขึ้นทะเบียน
กับผู้นำท้องถิ่นหรืออาสาสมัครเกษตร ในหมู่บ้าน
ไม่จำเป็นต้องไปถึงเกษตรกรอำเภอ มอบอำนาจกันได้
โดยให้ผู้นำท้องถิ่นรับรองเพื่อรวบรวมส่งรายชื่อไป
ยังเกษตรอำเภอ

● คลังปิดยื่นทบทวนสิทธิ์ 10 พ.ค.

ส่วนมาตรการเยียวยาเงิน 5 พันบาท เป็น
เวลา 8 เดือนของกระทรวงการคลังนั้น นายลวรณ
แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศก.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผย
ความคืบหน้าว่า ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้าน
ราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่
รอบแรก 4.4 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพ
เพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์ 5 ล้านราย และกลุ่มที่ขอ
ทบทวนสิทธิ์และผ่านเกณฑ์ 3.3 ล้านราย ทั้งนี้
กระทรวงการคลังจะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิ์
ส่วนใหญ่ 11 ล้านราย ภายในวันที่ 8 พ.ค.63 ส่วน
ที่เหลือประมาณ 1.8 ล้านราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในสัปดาห์หน้า ส่วนการยื่นทบทวนสิทธิ์นั้น
ปัจจุบันมีประมาณ 5.4 ล้านราย ในจำนวนนี้ถูก
จัดไปเป็นผ่านเกณฑ์กว่า 3.3 ล้านรายแล้ว ดังนั้น

กระทรวงการคลังได้กำหนดได้รับยื่นทบทวนสิทธิ์ใน
www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.63
เวลา 24.00 น.

● เร่ง 6 แสนคนรีบให้ข้อมูลเพิ่ม

โฆษกคลังเผยต่อว่า นอกจากนั้นกลุ่มที่รัฐ
ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมประมาณ 6.5
ล้านราย ในจำนวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.เราไม่ทิ้งกัน.com อีกประมาณ 600,000 ราย
อยากจะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการ
รับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท อย่างรวดเร็ว
ส่วนกรณีพบข้อความว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูลที่น่าสงสัยเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์” ในกรณีนี้โปรดรอการ
ตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ์
ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว

● ช่วยป้าบอกคลังขอทบทวนสิทธิ์

ส่วนกรณีที่นางทองสา คาหา อายุ 64 ปี ที่
ไปบุกกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 5 พ.ค. ว่าทำไมไม่
ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท วันเดียวกัน ที่ว่าการ
อำเภอทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร นายสมเกียรติ
ชินอยู่ นอท.ทรายทองวัฒนา เรียกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมประชุมหาทางช่วยเหลือนางทองสา
ทั้งนี้ นายสุรต ประทุมรักษ์ อายุ 34 ปี ผอ.หมู่ 18
ต.ทุ่งทราย เผยว่า ครอบครัวไปทวงสาไปอยู่กรุงเทพฯ
เกือบ 10 ปีแล้วทำงานรับจ้างทั่วไปส่วนสามีขายลูกชิ้น
มีลูก 4 คน ลูกสาวคนโตมีสามีเป็นชาวต่างชาติ
ปลูกบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นอยู่ในหมู่บ้าน แต่
ปิดไว้ไม่มีคนอยู่ ป้าทองสาจะกลับมาเพียงปีละ 1 ครั้ง
ด้านนางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดกำแพงเพชร
เผยว่า นางทองสาลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5
พันบาท แต่คลังยกเลิกเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ทำให้
ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา อาจไม่ทราบข้อมูลมาก่อนว่า
มีการทบทวนสิทธิ์การเยียวยา ทั้งนี้ ได้โทรศัพท์
พูดคุยกับนางทองสาเพื่อสอบถามข้อมูลและอธิบาย
ขั้นตอนการรับเงินเยียวยา พร้อมช่วยเหลือในการ
ขอทบทวนสิทธิ์ให้กับนางทองสาเป็นที่เรียบร้อย

● พม.เดินหน้าดูแลคนไร้บ้าน

ด้านนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าว
ว่า พม.ดำเนินการตามมาตรการต่างๆไปแล้ว อาทิ
ลดค่าเช่าบ้านมั่นคงของการเคหะแห่งชาติลดดอกเบี้ย
เป็นพิเศษ 0.125 ไร้รถจำนำของรัฐ รวมถึงขยาย
เวลาได้ออนออกไป นอกจากนี้ การดูแลคนไร้บ้าน
ในพื้นที่สาธารณะที่ผ่านมา พยายามชักชวนให้มา
อยู่ในสถานที่อยู่ของกระทรวง ในส่วนของ กทม.
มีข้ามมาอยู่ในการดูแลประมาณ 200 คนและต่างจังหวัด
อีก 400-500 คนแต่ยังมีกลุ่มที่สะดวกจะอยู่ข้างนอก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อข่าว : โบายรัฐผ่อนปรน ทำปีที่เอสแอนด์

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ : 22752 หน้า : 1(ซ้าย), 11

ได้แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ อาหาร และ
ให้ความรู้ในการดูแลตัวเองช่วยให้คนกลุ่มนี้ปลอดภัย

● โลที่สวนมนต์เป็นนิวนอร์มอล

ที่วัดระฆังโฆสิตาราม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระ
พุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลพระคาร์ดินัลสมเด็จพระสังฆราช ว่า ได้มอบ
เงินสนับสนุนโรงพยาบาลจำนวนหนึ่ง รวมทั้งมอบข้าวสาร
พร้อมทั้งหน้ากากอนามัย 250 ชุด นอกจากนี้ยังได้
ร่วมสวนมนต์ทำวัตรเช้าที่พระอุโบสถ เนื่องในวัน
วิสาขบูชา ในปีนี้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19
มหาแรสมาคม (มส.) มีมติให้ทุกวัดงดจัดกิจกรรม
ยกเว้นกิจกรรมที่เป็นกิจของสงฆ์ หากประชาชนเข้า
มาทำบุญตามปกติสามารถทำได้ แต่ขอให้งด
เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมต่างๆในวัด ทำให้กิจกรรม
เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ไม่มีหลายวัดเชิญชวนให้
ประชาชนร่วมสวนมนต์ผ่านทางทางถ่ายทอดสดใน
เฟซบุ๊ก เช่นที่วัดบวรนิเวศวิหาร ถือว่าเป็นนิวนอร์มอล
(New Normal) หรือความปกติในรูปแบบใหม่
ของการร่วมทำบุญอีกรูปแบบหนึ่ง

● แนะนำนโยบายผู้ใช้วัดแจกของ

นายเทวัญกล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมในการ
ตั้งโรงงานของหลายวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีการจัดระบบคัดกรองอย่างดีอยากให้ภาคเอกชน
ที่ต้องการจะแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชน
ที่เดือดร้อน ประสานมาแจกที่วัด เพราะวัดมีความ
พร้อมทั้งสถานที่ และระบบการจัดการที่ดี ส่วนวัด
ที่ต้องเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากสถาน
การณ์การระบาดของโรค โควิด-19 ทำให้ประชาชน
ไม่สามารถออกไปทำบุญได้นั้น สั่งการให้พศ.สำรวจ
ข้อมูลวัดทั่วประเทศแล้ว เพื่อให้สรุปเสนอมาที่รัฐบาล
ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป โดย พศ.
ต้องสำรวจวัดทั่วประเทศ ต้องใช้เวลานานอย่างไรก็ตาม
คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อมูลจาก พศ.

● ชีเดินใส่แมสก์ออกกำลังกายดีที่สุด

ขณะที่ นพ.วิศิษฐ์ วิชญโยธิน โฆษก สบค.
ชี้แจงถึงความสับสนเกี่ยวกับการออกกำลังกายใน
สวนสาธารณะ ที่กรมอนามัยเตือนว่าควรสวมใส่
หน้ากากเป็นอันตรายแต่กม.บังคับว่าต้องสวม
หน้ากาก ว่าตอนนี้การออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือการ
เดินโดยสวมหน้ากากอนามัย การสวมหน้ากากวิ่ง
อาจทำให้อากาศเข้าสู่ร่างกายไม่เพียงพอกรมอนามัย
ไม่แนะนำให้ใส่หน้ากากวิ่ง หรือถ้าต้องวิ่งก็ควรดูว่า
ด้านหลังในระยะ 10 เมตร ไม่มีคนอยู่ข้างหลังเพราะ
หากอยู่ใกล้เกิน 10 เมตร อาจทำให้ได้รับละอองฝอย
จากผู้ที่วิ่งอยู่ข้างหน้าว่าอย่างง่าย การเดินครึ่ง

ชั่วโมงก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วได้

● เวียนเทียนวัดเบญจมบพิตร

บรรยากาศเวียนเทียน ที่วัดเบญจมบพิตร-
ดุสิตวนาราม เมื่อค่ำวันที่ 6 พ.ค. วันวิสาขบูชาใน
ปีนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงา มีพุทธศาสนิกชนมาร่วม
เวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพียงไม่กี่คน นายประเสริฐ
วันสุขประเสริฐ อายุ 62 ปีหนึ่งในผู้มาเวียนเทียนเผยว่า
ตนและครอบครัวเดินทางมาจากบ้านย่านราชพฤกษ์
มาเวียนเทียนที่วัดนี้เป็นประจำทุกวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ก่อนหน้าจะมาได้โทรศัพท์
มาถามกับทางวัดว่าจัดกิจกรรมหรือไม่ ทางวัดบอก
ว่าจะมาเวียนเทียนก็ได้ไม่ได้ห้าม แต่วัดไม่ได้จัด
กิจกรรมเหมือนเช่นเคยและจะปิดในเวลา 19.00 น.
ได้พาครอบครัวมาร่วมเวียนเทียนที่วัดนี้ เพราะ
ดูชายเคียววทเรียนอยู่ที่นี่

● ดร.สุด “โครงการรับอาหารฟรี”

ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงาน
อเนกประสงค์ของรัฐ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย
ผ.ตร. และ โฆษก ตร. ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์
ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สบ.ตร.) เปิดเผยหลังออก
ตรวจการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่เดือดร้อน
จากสถานการณ์ของโรค โควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศ
ว่า มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน
การเลิกจ้างบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้
ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้
ได้โดยเร็ว และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พล.ต.อ.
จักรทิพย์ ชัยจินดา ผ.ตร. และ ดร.นุชญา ชัยจินดา
นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจตระหนักถึงนโยบายสำคัญ
ดังกล่าวของรัฐบาล ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลัง
ประสบความเดือดร้อน บางส่วนขาดแคลนอาหาร
เครื่องอุปโภคบริโภค ได้ริเริ่มโครงการ “รับอาหาร
ฟรี” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โดยสั่งการ
ไปยังตำรวจทุกจังหวัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

● มอบก่อน 5 หมื่น บ. ให้ผู้การ จว.

พล.ต.ท.ปิยะกล่าวว่า ผ.ตร. ได้กำชับในการ
ดำเนินกิจกรรมในลักษณะของการตั้งเป็นโรงงาน
ในพื้นที่เหมาะสม เข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนได้
โดยง่าย เพื่อแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็น
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สำหรับการขับเคลื่อน
โครงการ พล.ต.อ.จักรทิพย์ได้มอบเงินเริ่มให้กับ
หน่วยต่างๆ ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจนครบาล
1-9 และตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

หน่วยละ 50,000 บาท ทั้งนี้ ทุกหน่วยจะไปสานต่อ
โครงการในพื้นที่ของตนเอง โดยแสวงหาความร่วมมือ
กับผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่เข้ามาสนับสนุน โครงการ
เพิ่มเติมตามกำลังศรัทธา และเริ่ม kick off
แจกจ่ายอาหารเย็นให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน
พร้อมกันทั่วประเทศ หลังจากวันนี้องค์การตำรวจ
จะไปสานต่อกิจกรรมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่
ดำเนินการในลักษณะนี้ต่อเนื่อง จนกว่าประเทศไทย
จะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

● อยากร่วมบริจาคติดต่อ สน. ท้องที่

โฆษก ตร.เผยต่อว่า นอกจากนี้ ผ.ตร. ยัง
กำชับการแจกจ่ายอาหารและสิ่งของ จะต้องดำเนินการ
โดยเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย
อาทิ มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม การตรวจวัดใช้
การบริการล้างมือโดยแอลกอฮอล์และขอประชาชนหัน
ไปยังภาคประชาสังคมต่างๆ ตำรวจจะไม่บังคับหรือ
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่น้องประชาชน
ที่มีความเดือดร้อน ต้องการรับอาหารสิ่งของต่างๆ
ขอให้ติดตามการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
ตำรวจในพื้นที่ ส่วนประชาชนที่มีจิตศรัทธาจะร่วม
โครงการติดต่อได้โดยตรงที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่ว
ประเทศหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องการ
แจ้งเหตุหรือเบาะแส เพื่อให้ตำรวจดำเนินการติดต่อ
ได้ที่โทรศัพท์สายด่วน 191, 1599 หรือผ่านทาง
แอปพลิเคชัน Police I lert u ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

● มีชุดสติลเลอร์ถึงมือชาวบ้าน

ขณะที่ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก
ตร. เปิดเผยถึงโครงการ “รับอาหารฟรี” จาก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
และทั่วประเทศ ว่า ผ.ตร. กำชับให้ตำรวจทุกหน่วย
อยู่เคียงข้างประชาชนในยามลำบาก ไม่ทอดทิ้ง
ประชาชน โดยนำอาหาร ของแห้งสำหรับครอบครัว
บริโภคแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง โดยการตั้งเป็นจุด
รับมอบสิ่งของ และจัดชุดสติลเลอร์นำสิ่งของส่งถึง
บ้านของประชาชน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความ
เดือดร้อนในห้วงการแพร่ระบาด

● ก.1 ปลดปล่อยแฉกรแจกอาหารฟรี

ที่ลานทะเลสาบ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี เมื่อเวลา 15.00 น. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร
ผ.ช.ภ. และนางนฤมล บัวรับพร ประธานชมรม
แม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผ.วจ.
นนทบุรี พล.ต.ศ.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รอง ผ.ช.ภ. และ
กต.ตร.จ.นนทบุรี ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถตาม
โครงการ “รับอาหารฟรี” จากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 1 เพื่อบรรเทาความ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อข่าว : โบนัสผู้ผ่อนปรน ทำปีที่เอสแน่น

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ : 22752 หน้า : 1(ซ้าย), 11

ร่างของมาเลเซียผ่านด่านปาดังเบซาร์ได้แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. เรื่องนี้เป็นผลดีกับการส่งออก เพราะขณะนี้ส่งออกสินค้าไปมาเลเซียได้โดยผ่านด่านสะเตาะเป็นหลัก การจราจรติดขัดมากนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด ตรวจสอบทั้งคนและสินค้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : 10คิวแรกไม่คิดเงิน ฟรีค่าน้ำ ท่วมปท.-ยาว3เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 10753 หน้า : 1(ซ้าย), 2, 7, 12



สรรพสินค้า ออกตรวจ 541 แห่ง ปฏิบัติ 526 แห่ง ไม่ปฏิบัติ 15 แห่ง คิดเป็น 2.7% เพิ่มขึ้น 1% 3. ตลาด ร้านค้าปลีก ออกตรวจ 3,851 แห่ง ปฏิบัติ 3,690 แห่ง ไม่ปฏิบัติ 161 แห่ง คิดเป็น 4.1% เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 2.6% 4.ร้านเสริมสวย ออกตรวจ 3,014 แห่ง ปฏิบัติ 2,925 แห่ง ไม่ปฏิบัติ 89 แห่ง คิดเป็น 2.9% ลดลงจากเมื่อวาน 0.2% 5. สนามกอล์ฟ ออกตรวจ 116 แห่ง ปฏิบัติตาม 115 แห่ง ไม่ปฏิบัติตาม 1 แห่ง คิดเป็น 0.8% จากที่เมื่อวานปฏิบัติทั้งหมด 6. สนามกีฬา ออกตรวจ 284 แห่ง ปฏิบัติ 273 แห่ง ไม่ปฏิบัติ 11 แห่ง คิดเป็น 3.9% ลดลงจากเมื่อวาน 0.8% 7. สวนสาธารณะ ออกตรวจ 386 แห่ง ปฏิบัติ 375 แห่ง ไม่ปฏิบัติ 11 แห่ง คิดเป็น 2.8% เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1.1% และ 8. ร้านสัตว์เลี้ยง ออกตรวจ 245 แห่ง ปฏิบัติ 240 แห่ง ไม่ปฏิบัติ 5 แห่ง คิดเป็น 2% สัดส่วนเท่ากับเมื่อวาน “อยากให้ 100% ช่วยกันทำให้ดี และเราจะได้รับความปลอดภัย และมาตรการที่ส่งออกมาทุกคนช่วยกันทำตามนั้น จะเป็นการป้องกันและควบคุมโรคได้ในที่สุด” นพ. ทวีศิลป์กล่าว

★ ย้ำเดินออกกำลังดีที่สุด

เมื่อถามว่าขอให้สคบ. ชำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยในขณะที่วิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะ 100% เนื่องจากมีการวิจารณ์ว่าอาจเป็นอันตรายสำหรับบางคน โฆษกสคบ.กล่าวว่า การเปิดสวนสาธารณะให้ทุกคนได้พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้มีโอกาสได้ออกกำลังกายได้บ้าง และการออกกำลังกายที่ดีที่สุดขณะนี้คือการเดิน โดยสวมหน้ากากอนามัย อย่างไรก็ตามไม่เป็นปัญหา แต่บางคนถามว่าแล้ววิ่งโดยสวมหน้ากากอนามัยได้หรือไม่ ถ้าเป็นหน้ากากที่ไม่ใช่หน้ากากปิดทึบแบบ N95 แต่เป็นหน้ากากผ้าธรรมดา การวิ่งก็พอไหว แต่ถ้าวิ่งแรงๆ มากๆ อากาศที่จะเข้าสู่ร่างกายเราอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้นไม่แนะนำให้วิ่งไปด้วยสวมหน้ากากอนามัยไปด้วย ขอให้เดินดีกว่า เพราะการเดินก็ยังมีอาการหอบเหนื่อย เพียงพอต่อการออกกำลังกายมากกว่า 30 นาที ก็เพียงพอแล้ว ถ้าวิ่งละอองฝอยที่เกิดขึ้นจากการหายใจเร็วๆ นั้น จะพุ่งไปข้างหลัง โดยประมาณ 10 เมตร ที่สามารถกระจายไปได้ ฉะนั้นขออย่าใช้วิธีการวิ่งเลย

△ ฟรีครึ่ง -

สำรวจทั่วประเทศออกแจกอาหารให้กับประชาชน ตามโครงการ 'รับอาหารฟรีครึ่ง' ตามนโยบาย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโรคระบาดแพร่ เมื่อวันที่ 6 พ.ค.

★ ขายสุราต้นเหตุมั่วสุ่มผิดกรม.

นพ. ทวีศิลป์ เปิดเผยอีกว่าสถิติการกระทำความผิดของวันที่ 6 พ.ค.ว่า พบชุมนุมมั่วสุ่ม 104 ราย เพิ่มขึ้น 6 ราย ออกนอกเขตสถาน 699 ราย เพิ่มขึ้น 32 ราย อันดับหนึ่งของการชุมนุมมั่วสุ่มคือการดื่มสุรา 45% รองลงมาคือเล่นพนัน 20% และอื่นๆ 18% คือการดื่มสุรายังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ พอถึงเปิดให้ขายสุราได้ทำอันก็เอาโอกาสนี้มาทำให้เกิดการชุมนุมมั่วสุ่มและผิดกฎหมาย ที่กรุงเทพมหานคร ของอินเดีย มีการขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 70% เนื่องจากเพิ่งวันเดียวหลัง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : 10ควมแรกไม่คิดเงิน ฟรีค่าน้ำ ท่วมพ.-ยาว3เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 10753 หน้า : 1(ซ้าย), 2, 7, 12

มีการผ่อนคลามาตรการล็อกดาวน์ขั้นแรก ประชาชนแห่เข้าไปซื้อสินค้าประเภทนี้จนเกิดความวุ่นวาย ทั้งที่ได้ประกาศเดือนแล้วว่า หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบมีการฝ่าฝืนหรือธุรกิจใดที่อยู่ในกลุ่มนี้ไม่รับผิดชอบต่อสังคม จะสั่งยกเลิกการผ่อนปรนทันที ภาพที่เกิดขึ้นกับอินเดียเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคล้ายกับไทยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา สำหรับตัวเลขประเทศอินเดียมี ยอดคิดเชื้อสะสมทั้งหมด 49,400 คน มากเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย

เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งชาวพุทธถือเป็นวันพระใหญ่ ขอให้เวียนเทียนที่บ้านตามที่มีคิ มหาเถรสมาคม ได้บอกไว้ และตั้งจิตอธิษฐาน บูชาพระรัตนตรัย ขอพรพระในเรื่องราว ให้เข้ามาโดยเฉพาะการ ไม่มีโรคคือลาถอัน ประเสริฐ ขอให้ทุกคนน้อมจิตน้อมใจนำจิตที่เป็นกุศลทำให้ประเทศชาติเราผ่านพ้นภัยพิบัติครั้งนี้ ทำจิตภาวนาไปพร้อมกันขอให้ทุกข์เรพลอดคล้ยด้วยกัน ทำจิตให้เป็นสมาธิเพื่อขอให้ปลอดโรคกันทุกคน

★ ผู้พิการเสพ.ก.น.เียวยยา 1 พัน

ด้านนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงถึงการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม เช่น เด็กในครอบครัวยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน และคนประสบปัญหาเฉพาะหน้าทางสังคม ไม่มีที่พึ่ง ซึ่งพม.ดำเนินมาตรการลดภาระด้านการเงินของกลุ่มคนที่กระทรวงดูแล ได้แก่ ลดค่าเช่าที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ลดค่าผ่อนบ้านมั่นคง ลดหนี้กองทุนผู้ชื้อมในส่วนที่กระทรวงดูแล ส่วนคนที่มีความจำเป็นต้อองนำของมาจำนำ ที่มีมาตรการที่มอดอกเบี่ยถูกเป็นพิเศษ 0.125 เปอร์เซ็นต์ และยึดอายุขยตัวจำนำเพื่อไม่ต้อองรับภาระเงินมาก่อนในช่วงนี้ ทุกมาตรการเดินหน้าหมดแล้ว ขณะที่มาตรการใหม่ เช่น ในกลุ่มของผู้พิการที่ขณะนี้ได้รับเงินรายเดือนเดือนละ 800 บาท ตามปกติ ล่าสุดครม.มีมติเห็นชอบในส่วนผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐ และผู้พิการที่อยู่ต่ำกว่า 18 ปี ก็จะได้รับเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจะเริ่มในเดือนค.ค.นี้ ส่วนระหว่างนี้กองทุนคนพิการจะให้เงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้พิการทั้ง 2 ด้านคน คนละ 1,000 บาท โดยจ่ายหนึ่งครั้ง ซึ่งครม.มีมติเห็นชอบ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานระหว่าง

กระทรวงพม.กับกระทรวงการคลัง ที่จะจ่ายเข้าระบบบัญชีของผู้พิการ ดังนั้น เงินช่วยเหลือดังกล่าวผู้พิการน่าจะได้รับภายในเดือนพ.ค.นี้

★ ครม.อนุมัติใช้น้ำฟรี 10 ลิตรแรก

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยเปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาตามนโยบาย “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชน” โดยได้ให้การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมได้แก่ 1.ใช้น้ำฟรี 10 ลิตร

□ อ่านต่อหน้า 7

● ฟรีค่าน้ำ □ ต่อจากหน้า 2

แรก 3 เดือนทุกครัวเรือน 2.ลดค่าน้ำประปา 20% 3 เดือนสำหรับผู้ใช้น้ำเกิน 10 ลิตร/เดือน 3.ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำ สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 6 เดือน (กิจการโรงแรมและที่พักอาศัย) 4.คืนเงินประกันการใช้น้ำทุกราย : ประเภทบ้านพักอาศัย (R1) และกิจการธุรกิจ (R2) เริ่มลงทะเบีย่น 1 พ.ค. 5.ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือนถึง 30 ก.ย. 6.ขยายเวลางดเก็บค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำ 3 เดือนจนถึง 30 มิ.ย. ทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส บิ๊กซีและเซ่นแพย์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center โทร. 1125

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวอีกว่า มาตรการช่วยเหลือประชาชนของ กปน. 1.ลดค่าน้ำทุกประเภท 20% ยกเว้นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดค่าน้ำ 3% (ไม่รวมค่าบริการรายเดือน) รอบเดือนเม.ย.-มิ.ย. 2.ผ่อนชำระค่าน้ำประปา (ไม่เกิน 6 เดือน) ผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรม /กิจการให้เช่าพักอาศัย (ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ T33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย 3.คืนเงินประกันการใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ขึ้นขอตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่ 15 เม.ย. 4.ฟรีค่าธรรมเนียม 3 เดือนเมื่อจ่ายค่าน้ำที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ระหว่างวันที่ 17 เม.ย.-30 มิ.ย. และเทสโก้ โลตัส บิ๊กซีระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-30 มิ.ย. 5.ขยายเวลาจ่ายค่าน้ำผ่านตัวแทนจาก 10 วัน เป็น 20 วันเป็นเวลา 3 เดือน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662

★ เพิ่มสายด่วนร้องทุกข์ 1765

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (รมว.ธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (ธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เพื่อรองรับสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกช่องทางหนึ่ง

โดยให้ข้อมูลและคำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการความช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ มาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ มาตรการช่วยเหลือผู้พิการ มาตรการช่วยเหลือของการเคหะแห่งชาติ และมาตรการช่วยเหลือของสถานชานาญเคราะห์

นอกจากนี้ยังบูรณาการร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อรองรับการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 รับเรื่องร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต โดยสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ และขอคำปรึกษาในการขอความช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ผ่านสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข หรือสายด่วนวัฒนธรรม 1765 โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการ ตลอด 24 ชั่วโมง

★ ประกันสังคมจ่ายเียวยยา 15 พ.ค.

ที่กระทรวงแรงงาน ม.ร.ว.จตุรมงคล ไข่มุก รมว.แรงงาน แถลงการดำเนินงานจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่ถูกจ้างผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างให้หยุดงาน อันเนื่องมาจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : 10คิวแรกไม่คิดเงิน ฟรีค่าน้ำ ท่วมพท.-ยาว3เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 10753 หน้า : 1(ซ้าย), 2, 7, 12

หยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการซึ่งทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบและไม่ได้รับค่าจ้างสิทธิประโยชน์ที่ถูกจ้างผู้ประกอบการได้รับ คือสิทธิกรณีว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่นเกิน 90 วันว่า คนได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งจ่ายเงินให้ผู้ทำงานที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ให้เสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้

ม.ร.ว.จตุมงคลกล่าว ว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ค. จากถูกจ้างจำนวน 990,523 ราย เจ้าหน้าที่วินิจฉัยอนุมัติแล้ว 492,273 ราย เป็นเงิน 2,563.612 พันล้านบาท และมีถูกจ้างที่ว่างงาน 289,104 ราย ที่ยังรอนายจ้างเข้ามารับรองสิทธิ ซึ่งกลุ่มนี้สำนักงานประกันสังคมและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจะส่งหนังสือแจ้งเตือนนายจ้าง ขอให้เข้ามารับรองการหยุดงานของถูกจ้าง ภายในวันที่ 8 พ.ค. ไมเช่นนั้นจะถูกปฏิเสธการรับเงิน

ส่วนกรณีถูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยปฏิเสธไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนั้น สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมรองรับข้ออุทธรณ์จากผู้ที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์ร่วมพิจารณาวินิจฉัยให้กับผู้ที่ได้รับการปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานอื่นเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยแล้ว โดยเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 18 พ.ค.เป็นต้นไป ที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดที่ถูกจ้างทำงานอยู่

★ ขงจ่ายยาวไปถึงสิ้นปี

ม.ร.ว.จตุมงคลกล่าวอีกว่า ตนเตรียมเสนอกรม.อนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เบี้ยร้อยละ 75 ของค่าจ้างรายวัน ยาวไปจนถึงสิ้นปี จากเดิมที่จ่ายร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน เพียง 3 เดือนระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งจากผลของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มว่าจะแย่ลงและอาจมีผู้ตกงานเพิ่มขึ้น นอกจากเสนอ ครม.ช่วยถูกจ้างแล้ว นายจ้างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงเตรียมเสนอลดอัตราการจัดเงินสมทบของนายจ้างเหลือเพียงร้อยละ 1 จากเดิมจ่ายร้อยละ 4 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะแก่ถูกจ้าง

“จากการตรวจสอบพบว่าอาจมีผู้ประกัน

คนกว่า 1 แสนรายถูกปฏิเสธ เนื่องจากพบว่ายังมีงานทำอยู่ แต่เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ประกันตนได้รับหนังสือปฏิเสธการได้รับเงินแล้ว ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ไม่มีระบบออนไลน์ ต้องยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือทางไปรษณีย์เท่านั้น” ม.ร.ว.จตุมงคลกล่าว

★ 15 พ.ค.เกษตรกรได้แน่ 5 พัน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะนายทะเบียนเกษตรกร ได้นำรายชื่อประมาณ 8.3 ล้านรายส่งไปที่กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน ในเรื่องของมาตรการต่างๆ ที่กระทรวงการคลังได้ช่วยเหลืออยู่ อาทิ โครงการเราไม่ทิ้งกัน และการช่วยเหลือตามสิทธิประกันสังคม เป็นต้น “สำหรับรายชื่อเกษตรกรในชุดข้อมูลแรกที่ได้ส่งไปยังกระทรวงการคลัง จะถูกตรวจสอบซ้ำซ้อนก่อนจะถูกส่งข้อมูลไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หลังจากนั้นทางธ.ก.ส.จะนำรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสิทธิเข้าเว็บไซต์ และจะมีการวางแผนการโอนเงินให้กับเกษตรกรชุดนี้ เพราะยังมีเกษตรกรบางรายที่ไม่มีบัญชีของธ.ก.ส. ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งบัญชีธนาคารโลกก็ได้ โดยธ.ก.ส.จะโอนไปยังบัญชีที่ท่านแจ้งมาต่อไป คาดว่าเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยางวดแรกในวันที่ 15 พ.ค. จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน หรือตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค.” นายอนันต์กล่าว

นายอนันต์กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนจะยังไม่อยู่ในรายชื่อ 8.3 ล้านราย ที่ส่งไปที่กระทรวงการคลัง จึงอยากขอให้เกษตรกรกลุ่มนี้ รวมทั้งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและเคยปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนปี 2562 และยังทำการเกษตรอยู่ รีบมาปรับปรุงทะเบียนส่วนเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรให้ไปขึ้นทะเบียนกับ 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถไปขึ้นทะเบียนกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อมอบอำนาจในการนำส่งข้อมูลไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ โดยที่เกษตรกรไม่

ต้องเดินทางไปเองได้ ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด เพื่อให้ทุกรายได้รับการช่วยเหลือให้ทันก่อนวันที่ 15 พ.ค.นี้

สำหรับเกษตรกรที่รับจ้างกรีดยางและมีการขึ้นทะเบียนกับทาง กยท.แล้ว กลุ่มนี้จะได้รับการช่วยเหลือ เพราะอยู่ใน 7 หน่วยงานที่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อน ส่วนสมาชิกเกษตรกรที่มีปัญหาไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันได้ คนนี้สามารถไปยื่นอุทธรณ์กับกระทรวงการคลังได้แล้ว เพราะส่วนหนึ่งได้มีการตรวจสอบแล้วว่าท่านเป็นเพียงสมาชิก ไม่ใช่นักค้ากล้วยเรือ สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงการคลังได้

★ ขวนเวียนเทียนทางเฟชบุ๊กโลกไฟ

ที่วัดระฆังโฆสิตาราม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ศรีรุ่ง สุขพิณีจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขาธิการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ และนายฉัตรศักดิ์ ทรงอารมย์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม และเข้ากราบพระธรรมธีรราชทานูณี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันพระใหญ่ และเป็นวันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ

นายเทวัญได้ถวายปัจจัยจำนวน 10,000 บาท พร้อมสนับสนุนข้าวสาร และหน้ากากอนามัย 250 ชุด แก่โครงการวัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระบัญชาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงมีความประสงค์ให้วัดที่มีศักยภาพจัดตั้ง โรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางวัดได้จัดสรรแจกจ่ายให้กับ 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านนุ จำนวน 100 ชุด ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น จำนวน 50 ชุด ชุมชนจรัญฯ 34 จำนวน 40 ชุด ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์ จำนวน 30 ชุด และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 ชุด ซึ่งทางวัดได้ประสาน สน.บางกอกน้อย และสำนักงานเขตบางกอกน้อย จัดระเบียบตาม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : 10คิวแรกไม่คิดเงิน ฟรีค่าน้ำ ทั่วประเทศ-ยาว3เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 10753 หน้า : 1(ซ้าย), 2, 7, 12

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการตรวจคัดกรอง การเข้าแถววันละห่างตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

นายเทวัญกล่าวไว้ ปีนี้ได้ประกาศงดกิจกรรมวันวิชาสุขภาพทั่วประเทศ เหลือเพียงการทำตรวจคัดกรองเข้า-เย็น ซึ่งวัดต้องจัดที่นั่งเว้นระยะห่างกันทางสังคม 1-2 เมตร จึงอยากให้ประชาชนหันไปเวียนเทียนผ่านทางเฟซบุ๊กโลกที เพราะวัดเกือบทั้งหมดงดกิจกรรมเวียนเทียนในปีนี้ตามมติมหาเถรสมาคมและนโยบายรัฐบาล ซึ่งก็คือเป็น New Normal

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กล่าวอ้างว่ามีพระสงฆ์จำนวนมากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จนไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมามีเงินช่วยเหลือพระออกบิณฑบาตไม่ได้ประมาณ 2,000 บาท ทั้งจากปัญหาความไม่สงบและโรคโควิด-19 ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนากำลังสำรวจรวบรวมตัวเลขพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายทั่วประเทศกว่า 40,000 วัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งต้องมีการคัดกรองให้ถี่ คาดว่าสัปดาห์หน้าได้ความชัดเจน

★ ตร.ผุดโครงการรับอาหารฟรี

พล.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกตร. เปิดเผยถึงโครงการ “รับอาหารฟรีครบ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครอบคลุมทุกพื้นที่ กทม. และทั่วประเทศ ว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้สนองนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีความห่วงใยต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ในช่วงสถานการณ์ความยากลำบากของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ผบ.ตร. จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ลงไปขับเคลื่อนให้ ผู้บังคับการในสังกัด ขชน. (บก.น.1-9) และผู้บังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการตามโครงการ “รับอาหารฟรีครบ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อีกทั้ง ผบ.ตร. ได้กำชับให้ตำรวจทุกนาย

“อยู่เคียงข้างประชาชนในยามลำบาก ไม่ทอดทิ้งประชาชน” โดยนำอาหาร ของแห้งสำหรับการอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง โดยการจัดเป็นจุดรับมอบส่งของและ

□อ่านต่อหน้า 12

● ฟรีค่าน้ำ □ ต่อจากหน้า 7

จัดชุด delivery นำสิ่งของส่งถึงบ้านของประชาชน

★ วัดขอนแก่นตั้งศูนย์คลายทุกข์

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดศูนย์คลายทุกข์วิถีพุทธ จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นายสมศักดิ์กล่าวว่า การตั้งศูนย์ดำเนินการทั้งหมดจำนวน 46 แห่ง โดยเป็นศูนย์ในระดับจังหวัดจำนวน 2 แห่งคือที่วัดธาตุพระอารามหลวง และที่วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และอีก 44 แห่ง กระจายอยู่ในวัดต่างๆ ทั้ง 26 อำเภอของจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยแต่ละศูนย์จะให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านจิตใจในการให้คำปรึกษาโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

“หลังจากตั้งศูนย์คลายทุกข์วิถีพุทธมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นมา ทุกวันจะมีประชาชนมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 15 ราย ซึ่งนอกจากการที่ศูนย์จะจัดให้มีพระภิกษุสงฆ์ในการร่วมสวดมนต์ธรรมและให้คำปรึกษาหรือรับฟังปัญหาของผู้ที่มาใช้บริการแล้วนั้น ยังคงมีการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตามพระดำริในสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงมีดำริให้วัดทั่วทั้งประเทศนั้นได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน และใช้พระธรรมคำสอนในการให้คำปรึกษาและเยียวยาจิตใจให้กับประชาชน ซึ่งขณะนี้ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนไปแล้วจำนวน 7,730 ชุด” ผวจ.ขอนแก่นกล่าว

★ นครศรีฯ อนุมัติตั้งปิดถนน

ด้านนายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมนายอำเภอบางขัน เดินทางไปตรวจบริเวณรอยต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง กับ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งทาง จ.ตรังได้นำท่อซีเมนต์มาวางกั้นบนถนนไม่ให้รถสัญจรไปมา ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งสองจังหวัดที่อยู่บริเวณรอยต่อดังกล่าวในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะชาวสวนยางพาราที่ต้องเดินทางบริเวณดังกล่าวเพื่อตัดยางและนำน้ำยางสดไปขายที่จุดรับซื้อ ทำให้การขนย้ายไม่ได้ ต้องนำน้ำยางไปขนถ่ายบนท่อซีเมนต์ดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหา นั้น โดยคณะของผู้ว่านครศรีฯ ได้ลงไปดูข้อเท็จจริงพร้อมกับทาง จ.ตรังที่มีนายสาทิพย์ วงศ์หนองตอ ส.ส.ตรัง มาดูจุดเกิดเหตุด้วย

ด้านนายศิริพัฒน์เผยว่า ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าฯ ตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อขอให้เปิดเส้นทาง แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ คนจึงทำหนังสือรายงานไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบและขอให้ช่วยสั่งการเนื่องจากกระทบต่อการทำมาหากินของชาวบ้านทั้งสองจังหวัด

★ จับหนุ่มเข้าบ้านมั่วสุ่มดื่มสุรา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. ของวันที่ 5 พ.ค. นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสตึกหีบ พ.ต.อ.ประเสริฐสุข เสงสุวรรณ ผกก.สภ.นาจอมเทียน สนธิกำลัง นายพิเชฐ ธรรมโหร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอสตึกหีบ และ พ.ต.ท.สมชาย วงศ์ขุนสุข รองผกก.สส.สภ.นาจอมเทียน พ.ต.ท.ชุมพล แสนวิชัย รองผกก.ป.สภ.นาจอมเทียน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาจอมเทียน เข้าตรวจสอบที่บ้านเลขที่ 333/40 หมู่บ้านนาถาวรี หมู่ที่ 1 ต.นาจอมเทียน อ.สตึกหีบ จ.บุรีรัมย์ หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองว่ามีมารวมกลุ่มดื่มสุรา และส่งเสียงดัง ก่อความเดือดร้อนรำคาญ

ตรวจสอบพบนายพลุ่ส ตามภานนท์ อายุ 37 ปี แสดงตัวเป็นผู้เข้าบ้านพักหลังดังกล่าว สอบถามทราบว่าผู้เข้าพักทั้งหมดต่างแยกย้ายกันขึ้นห้องพักเพื่อพักผ่อนหมดแล้ว โดยมีผู้เข้าพักทั้งหมด 9 คน เจ้าหน้าที่จึงได้เชิญมาตรวจสารเสพติดเบื้องต้น พบมีผลตรวจปัสสาวะมีสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 2 คน จึงแยกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : 10คิวแรกไม่คิดเงิน ฟรีค่าน้ำ ท่วมปท.-ยาว3เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 10753 หน้า : 1(ซ้าย), 2, 7, 12

จากการตรวจสอบพบเครื่องคั้นแอลกอฮอล์
จำนวน 4 ขวด และน้ำอัดลมพร้อมอาหาร
ตั้งอยู่บนโต๊ะ ภายในตู้เย็นยังพบเครื่องคั้น
แอลกอฮอล์อีกจำนวนหลายขวด

จากการสอบถามนายพฤษ ผู้เข้าบ้านพัก
หลังดังกล่าวเล่าว่า ตนติดต่อเข้าบ้านผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยได้เข้าพัก 2 วัน ซึ่งได้เดิน
ทางเข้าพักวันที่ 4-5 พ.ค. โดยที่ไม่ทราบเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคว่ายังไม่
ยกเลิกใน จ.ชลบุรี จึงเดินทางมาเข้าบ้านพัก
ดังกล่าว ค่อมานงปิษุข อีกนาทอฟ อายุ 35
ปี เจ้าของบ้านเดินทางมายังบ้านหลังดังกล่าว
เจ้าพนักงานชุดจับกุมนำตัวส่งพนักงาน
สอบสวนต่อไป

★ บุกพิสูจน์บ้านป่าทองสา

จากกรณีที่นางทองสา ดาหา อายุ 64 ปี
ชาวบ้านจากจ.กำแพงเพชร เดินทางไปที่
กระทรวงการคลัง ร้องเรียนไม่ได้รับเงิน
เยียวยา 5,000 บาท พร้อมทำพิสูจน์บ้านเช่าที่
ย่านสะพานพระราม 7 บอกไม่มีเงินซื้อข้าว
กินแล้ว

นายเชาวลิตร์ แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร
สั่งการให้นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอ
ทรายทองวัฒนา และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ดำเนินการตรวจสอบที่บ้านของป่าทองสา
บ้านเลขที่ 43 ม.13 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทอง
วัฒนา แต่บ้านปิดตายไว้ไม่มีคนอยู่ เบื้องต้น
พบว่าป่าทองสาขายลูกชิ้นกับสามมื่ออยู่ที่ย่าน
ถนนอมรินทร์ 36 ซอยสุวานินทร์ แขวง
บางสีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ มีรายได้การ
ขายลูกชิ้นวันละ 400 บาท มีลูก 4 คน ลูกคน
แรกและคนที่ 3 ทำงานบริษัทเอกชน ลูกคนที่ 2
ตกงาน และลูกคนที่ 4 เรียนปริญญาตรี
โดยลูกสาวคนโตสร้างบ้านไว้ให้ปัจจุบัน
บ้านถูกปิดไว้ ซึ่งครอบครัวมีภูมิลำเนาอยู่
กำแพงเพชร นานๆครั้งจะกลับไปที่บ้านเกิด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

จากเว็บไซต์ prachachat.net

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : ชาวประมงอย่าลืมตรวจสอบสถานะ รับผิดชอบต่อเยียวยา 5,000 บาท

ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET

หน้าแรก | หุ้น-การเงิน | อสังหาริมทรัพย์ | การศึกษา | การท่องเที่ยว | การเกษตร | การแพทย์ | อุตสาหกรรม | เทคโนโลยี | CSR-HR | กีฬา | SPINOFF

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวประมง สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง ได้ที่เว็บไซต์ <https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php> และหากไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนกับกรมประมง มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ขอให้ติดต่อกับสำนักงานประมงจังหวัด/สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0 2104 9444 หรือ Line : @dofhelpdesk ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง มีอยู่ 5 ประเภท ดังนี้

1. ทบ.1 ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ฟาร์มเลี้ยง โรงเพาะฟัก
2. ทบ.3 ทะเบียนชาวประมง ใต้แก๊ ทะเบียนชาวประมง (ภาคสมัครใจ) / ทะเบียนเจ้าของเรือประมงพื้นบ้าน / ทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตทำการประมง / ทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน ตาม ม.174 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ.2558 / ทะเบียนคนประจำเรือประมงทั้งเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้าน (แรงงานไทย)
3. ทะเบียนผู้จัดแจ้งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ตาม ม.175 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ.2558
4. ทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
5. ทะเบียนผู้จัดแจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ในพื้นที่ตามประกาศของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตาม ม.77 พ.ศ.2558

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกร ชาวประมงทุกคนรีบดำเนินการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนกับกรมประมงโดยเร็ว หากมีข้อมูลผิดพลาด หรือ ไม่พบชื่อในฐานข้อมูล หรือ มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนฯ ในช่วงนี้ จะได้รับดำเนินการ โดยสามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่ <https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php> หรือ ติดต่อกับสำนักงานประมงจังหวัด/สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0 2104 9444 หรือ Line : @dofhelpdesk ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้ รองอธิบดี กล่าว

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ได้มีโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน ที่ได้รับ ผลกระทบจากการสถานการณ์ โดยจ่ายช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค. 63 มีเป้าหมาย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง

เบื้องต้น ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดส่งรายชื่อให้ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** ประมาณ 6 ล้านราย และยังมีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล อีกจำนวนกว่า 1.57 ล้านราย และเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 นี้ ทำให้มีเกษตรกรเดินทางมาสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นจำนวนมาก กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้สั่งการให้มีการเปิดให้บริการเกษตรกร ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เพื่อลดความหนาแน่น และลดความแออัด ในช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินชุดแรกภายในกลางเดือนนี้

อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยังเป็นไปตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เท่านั้น คือ หลังจากปลูกพืชแล้ว 15 วัน นำหลักฐานพร้อมแบบฟอร์ม โดยสามารถขอได้จาก อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน หรือ ผู้นำชุมชน มายื่นได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ทั้งนี้ ขอให้แจ้งข้อมูลจริงกับเจ้าหน้าที่ หากตรวจสอบพบการแจ้งข้อมูลเท็จ ท่านอาจมีโทษตามกฎหมายได้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ bangkokbanksme.com
หัวข้อข่าว : COVID-19 ตีตมาทักบโอกาส 'ลลนค้ำเกษตรไทย'

วันพฤษทศบดลที่ 7 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ : - หน้า : -

COVID-19 ตีตมาทักบโอกาส 'ลลนค้ำเกษตรไทย'

SME Update

06/05/2020

ลลนค้ำเกษตรทศบดล 110 พม

นบเป็นประเด้นนำทักบวลเมือองคการระหว่งประเทศ ทักบองคการอาหารและการเกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO), องคการอนามัยโลก (WHO) และองคการการค้าโลก (WTO) ได้ออกมาเดือว่าในบางพื้นที่ในโลกอาจประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร หากยังลลนค้ำพลว ในการควบคุมการแพร่ระบาดเชือไวรัสโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะนั้รัฐบาลหลายประเทศพาทักบประกาศขยายการบงคับใช้มาตรการปิดเมือง และการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ออกไปอื่ก ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่บั่นใจจนต้องออกไปชื้ออาหารมากทักบ



ในส่วนของประเทศไทย **นายระพิกักร จันทรศรั้งค** เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจการเกษตรช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) หดตัว 4.8% เมือเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2562 โดยสาขาพืช หดตัว 7.3% สาขาประมง หดตัว 2.2%

ทักบนี้ สศก. ประเมินว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 คาดว่ามีโอกาสจะขยายตัว 0.3% (อยู่ในช่วงติดลบ 0.2% ถึง 0.8%) โดยสาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ยังขยายตัวได้ มีการบริหารจัดการทักบในด้านการผลิต และการตลาดที่ดี สำหรับสาขาพืชมีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยคาดว่า จะสามารถทำกำไรเฉพาะปลูกได้ตามฤดูกาลปกติ

จากการหดตัวลงมากในช่วงไตรมาส 1 ทำให้สาขาพืชในภาพรวมยังมีแนวโน้มหดตัว เนื่องจากผลผลิตพืชสำคัญในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะข้าว อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน

อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ภาคเกษตรขยายตัว คือความต้องการสินค้าเกษตรมีโอกาสมเพิ่มมากขึ้น หลังจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่คาดว่า เมือสถานการณ์คลี่คลายจะทำให้มีความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) เนื่องจากสะดวกในการบริโภคและสามารถเก็บรักษาได้นาน

นอกจากนี้คาดว่าจะมีความต้องการมันเส้นเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล์ 75% และใช้ผสมทำเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค รวมถึงถุงมือทางการแพทย์ ถุงมือยาง อาหารสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นต้น ขณะนั้ยังมีปัจจัยลบจากสถานการณ์ COVID-19 เช่นกัน

จากประเด้นดังกล่าวส่งผลให้ "ราคาสินค้าเกษตร" มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อาทิ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยตันละ 10,200-11,200 บาท คิดเป็นราคาข้าวสารตันละ 17,500 บาท ส่วนราคาส่งออกข้าวตันละ 575-580 ดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดรอบ 10 ปี

เพราะไม่เพียงผลผลิตไทยลดลง แต่ประเทศคู่แข่งขันมีข้อจำกัดในการส่งออกข้าวในช่วงโควิด-19 ระบาด เช่น อินเดียมีการล็อกดาวน์ ทำให้มีปัญหาในการขนส่งสินค้า เวียดนามจำกัดการส่งออกเหลือ 4 แสนตันต่อเดือน (เม.ย.-พ.ค.) กับพม่าไม่ให้ส่งออกข้าวขาวให้ส่งออกเฉพาะข้าวหอม เมียนมาไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าว

ขณะที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ระบุว่ากลุ่มพริก อาทิข้าวโพดหวานผลผลิตจะลดลง 30-50% ราคารับชื้อในช่วงนี้อยู่ที่ 5.20 บาทต่อกก. จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 4.80 บาทต่อกก. ส่วนหน่อไม้ฝรั่งที่มีช่วงเพาะปลูกเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ส่วนราคาพริกที่ใช้ผลิตอาหารแปรรูปส่งออก เช่น กระเทียม ขิง ตะไคร้ ราคารับชื้อสูงขึ้นเฉลี่ย 1-2 เท่า ขณะที่ผลไม้เช่น เงาะ ขนุน ลูกตาล คาดผลผลิตก็จะลดลง แต่ทุเรียนและมะม่วงจะได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการที่ตลาดชะลอการชื้อผลจากโควิด-19 กระทบต่อระบบโลจิสติกส์

ดังนั้นจึงประมาณการณ์ได้ว่า ปีนี้ถือเป็นปีเสี่ยงสำหรับสินค้าเกษตรของไทย เพราะถึงแม้ว่าทิศทางการความต้องการสำรองอาหารโลกจะเพิ่มขึ้น แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรหลายตัวปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งรุนแรง กระทบผลผลิตเสียหาย อาจจะไม่ได้รับอานิสงค์จากภาวะตลาดที่เติบโตขึ้นครั้งนี้

รหัสข่าว: I-I200506002788

หน้า: 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ matchon.co.th

หัวข้อข่าว : เกษตรอำเภอทุกแห่งเปิดให้บริการไม่มีวันหยุดถึง15พ.ค.ช่วยเกษตรกรรับ5,000บ.

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

MATCHON ONLINE เกษตรออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

หน้าแรก > ข่าวเด่นพิเศษ > เกษตรอำเภอทุก...

นิทรรศการ

เกษตรอำเภอทุกแห่งเปิดให้บริการไม่มีวันหยุด ถึง15พ.ค.ช่วยเกษตรกรรับ5,000บ.

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 - 17:02 น.



'กรมส่งเสริมการเกษตร' เผยเกษตรอำเภอทุกแห่งเปิดให้บริการไม่มีวันหยุด ถึง15พ.ค.นี้เพื่อเร่งช่วยเกษตรกรรับ5,000บ.3เดือน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บริการเกษตรกร ทบสำนักงานเกษตรอำเภอในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เพื่อช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรฯ โดยจะจ่ายช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 มีเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร

นายเข้มแข็ง กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดส่งรายชื่อให้เกษตรกรที่นำขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แล้วประมาณ 6 ล้านราย และยังมีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล อีกจำนวนกว่า 1.57 ล้านราย และเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 นี้ ทำให้มีเกษตรกรเดินทางมาสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นจำนวนมาก

"สำหรับ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยังเป็นไปตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เท่านั้น คือ หลังจากปลูกพืชแล้ว 15 วัน นำหลักฐาน พร้อมแบบฟอร์ม โดยสามารถขอได้จากอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน หรือ ผู้นำชุมชน มายื่นได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ทั้งนี้ ขอให้แจ้งข้อมูลจริงกับเจ้าหน้าที่ หากตรวจสอบพบการแจ้งข้อมูลเท็จ ท่านอาจมีโทษตามกฎหมายได้" นายเข้มแข็ง กล่าว

รหัสข่าว: I-I200507000266



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL, Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com

หน้า: 1/1

เร่งเกษตรกรตกค้าง1ล้านคน ลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยา

‘เสียไป’แจก คนดอนเมือง รวมล้านบ.

“หม่อมเต่า” บ่น
ประกันสังคมจ่ายเงิน
ล่าช้าเพราะระบบคอมพิวเตอร์
เก่า แลมโดน ป.ป.ช.
สอบทุจริตสั่งปรับ ชรก.
กว่า 556 ล้าน แต่ให้
เร่งจ่ายเงินว่างงาน
ภายใน **◆ อ่านต่อหน้า 11**

เยียวยา

□ ต่อจากหน้า 1

15 พ.ค.นี้ โดยจ่ายไปแล้วกว่า 2.5 พันล้าน
อนุมัติสิทธิ 4.9 แสนราย เจ้าหน้าที่เร่งรับรอง
การหยุดงานของลูกจ้างภายในวันที่ 8 พ.ค. ใคร
พลาดสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 18 พ.ค. ยืนยัน
ประกันสังคมมีเงินเยอะพอจ่าย ถ้ารู้แล้วจะ
คาถาก ส่วน “ปลัด ก.เกษตรฯ” ย้ำเกษตรกร
ตกค้างกว่า 1 ล้านคนเร่งลงทะเบียนรับสิทธิ
เยียวยาช่วงวิกฤติโควิด-19 เริ่มจ่ายชุดแรก
15 พ.ค. ทางด้านคลังปิดรับยื่นทบทวนสิทธิ 10
พ.ค. 63 ผ่านเกณฑ์รับเงิน 5,000 บาท ไปแล้ว
12.8 ล้านราย เร่งโอน 7-8 พ.ค. อีกวันละ 1
ล้านคน พร้อมช่วยเหลือคนขี้อายสมัครประชาชน
ไม่ต้องขอ ขณะที่ “เสียไป” แจกเงินชาว
ดอนเมือง 1 ล้านบาท

◆ “หม่อมเต่า” แจงผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณ
กุล รมว.แรงงาน แถลงถึงการดำเนินงานจ่าย
สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุด
วิสัยในกรณีที่ถูกจ้างผู้ประกันตน ไม่ได้ทำงาน
หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานอันเนื่องมาจากสัมผัส
หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ผู้ประกัน

ตนได้รับผลกระทบ และไม่ได้รับค่าจ้างสิทธิ
ประโยชน์ที่ถูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับคือสิทธิ
กรณีว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวันไม่
เกิน 90 วัน ว่าจากการได้ลงพื้นที่เร่งรัดให้
ดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอัน
เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยแล้วเสร็จเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของลูกจ้างผู้ประกันตน สำนัก
งานประกันสังคมได้ทยอยจ่ายเสร็จสิ้นไปกว่า
ครึ่งจากจำนวนผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 5 พ.ค.
จำนวน 990,523 ราย เจ้าหน้าที่วินิจฉัยอนุมัติ
แล้ว จำนวน 492,273 ราย เป็นเงินจำนวน
2,563.612 ล้านบาท ซึ่งในเรื่องนี้ตนได้สั่งการ
ให้ดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แล้วเสร็จ
งวดแรก ภายในวันที่ 15 พ.ค. 63

◆ รอนายจ้างรับรองสิทธิ

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า สำหรับกรณี
ที่สถานประกอบการที่หยุดประกอบกิจการ
ชั่วคราวและไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ผู้
ประกันตนสำนักงานประกันสังคมขอให้สถาน
ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเร่งดำเนินการรับรอง
การหยุดงานของลูกจ้างพบว่ามีผู้ประกันตน
289,104 ราย ที่ยังรอนายจ้าง 50,000 แห่ง เข้า
มารับรองสิทธิสถานประกอบการกลุ่มนี้ จะได้
รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวง
แรงงาน รวมทั้งได้รับหนังสือแจ้งเตือนจาก
สำนักงานประกันสังคม เร่งรัดให้เข้ามารับรอง
การหยุดงานของลูกจ้างภายในวันที่ 8 พ.ค.
63 ในส่วนกรณีลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ได้รับ
การวินิจฉัยปฏิเสธไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณี
ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย นั้น

ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมได้เตรียม
ความพร้อมรองรับข้ออุทธรณ์จากผู้ที่ได้รับการ
ปฏิเสธสิทธิดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการ
อุทธรณ์ในการร่วมพิจารณาวินิจฉัยให้กับผู้ที่ได้
รับการปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์ว่าง
งาน อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยแล้ว อย่างไรก็ตาม
ก็ตามขอให้ผู้ประกันตนที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิ
ดังกล่าวรีบยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานประกัน
สังคม โดยจะเปิดให้มีการอุทธรณ์ได้ในวัน

ที่ 18 พ.ค.นี้ ที่สำนักงานประกันสังคมทุก
จังหวัดที่ถูกจ้างทำงานอยู่

◆ เสนอ ครม.อนุมัติจ่ายเงิน

รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่าในสัปดาห์
หน้ากระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะรัฐ
มนตรี (ครม.) อนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้
ประกันตน ที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เป็นร้อย
ละ 75 ของค่าจ้างรายวันคาดว่าจะเริ่มได้สิ้น
เดือนนี้ยาวไปจนถึงสิ้นปี จากเดิมที่จ่าย ร้อย
ละ 62 ของค่าจ้างรายวันเพียง 3 เดือนคือ
ตั้งแต่มี.ค.-พ.ค. เพื่อบรรเทาความเดือด
ร้อน โดยกฎกระทรวงจะมีผลย้อนหลังไป
ตั้งแต่เดือน มี.ค. และต้องจ่ายส่วนต่างร้อย
ละ 13 ที่เพิ่มขึ้นมาด้วย ซึ่งจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจยังคงมีแนวโน้มจะแย่ลงและอาจมีผู้
ตกงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะเสนอ ครม.ช่วย
ลูกจ้างแล้ว นายจ้างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
จึงเตรียมเสนอลดอัตราค่าจ้างเงินสมทบของ
นายจ้างเหลือเพียงร้อยละ 1 จากเดิมที่จ่ายร้อย
ละ 4 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ทุกกลุ่ม
ไม่เฉพาะแค่ลูกจ้าง

ทั้งนี้จากการตรวจสอบ พบว่าอาจมีผู้
ประกันตนกว่า 1 แสนราย ถูกปฏิเสธเนื่องจาก
พบว่ายังมีงานทำอยู่ แต่ก็เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้
เช่นกัน อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ประกันตนได้รับ
หนังสือปฏิเสธการได้รับเงินแล้ว ต้องยื่น
อุทธรณ์ภายใน 30 วัน ไม่มีระบบออนไลน์ ต้อง
ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือ
ทางไปรษณีย์เท่านั้น

◆ บ่นล่าช้าเพราะ “คอมพิวเตอร์” เก่า

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า ส่วนกรณี
ที่ทำให้การจ่ายเงินล่าช้า เกิดจากระบบฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าของสำนักงานประกันสังคม
ตนเพิ่งทราบจากการอ่านรายงานเมื่อช่วงเช้าว่า
เป็นคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานประกันสังคมจัดซื้อ
เมื่อปี 52 และมีผู้ร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ให้ดำเนิน
ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อว่าโปร่งใสหรือไม่
ซึ่ง ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบแล้วมีคำสั่งปรับเงินผู้
ดำเนินการกว่า 556 ล้านบาท จึงต้องถามปลัด

กระทรวงแรงงานว่าได้ดำเนินการอย่างไรหรือไม่ คนตกใจที่ข้าราชการถูกปรับจำนวนดังกล่าว ตนก็ทำราชการมานานไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ระดมข้าราชการมาเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้แล้ว

◆ ย้ำประกันสังคมเงินเยอะ

ส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ว่าประกันสังคมไม่มีเงินจ่ายผู้ประกันตนนั้น รว.แรงงานกล่าวว่า ตนยืนยันว่ามีเงินจ่ายเราไม่ยากพูดว่ามีเงินอยู่เท่าไร พูดแล้วจะตลกเพราะเยอะจริง ๆ มีการสะสมเงินมากกว่า 34 ปี โดยไม่มีการจ่าย ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย ส่วนบำนาญบำนาญยังอยู่ทุกคนส่วนกรณีเกษียณก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดในอีก 30 ปีข้างหน้า เป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหากัน ปัญหาใหญ่คือวันนี้เศรษฐกิจจะตกต่ำหรือไม่น่า สัมปเปออเมริกา ยุโรป จะล้มหรือไม่ ใครไม่เชื่ออะไรก็ลำบาก และจะต้องมีการปรับแก้กฎหมายให้ความช่วยเหลือใหม่ตามสภาพเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น

◆ จี 1 ล้านคนมาขึ้นทะเบียน

ทางด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า สำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า ขณะนี้เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับทุกหน่วยงาน 7 ฐานข้อมูลรวมจำนวน 8.3 ล้านคน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบไม่ให้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเกิดความซ้ำซ้อนจากมาตรการอื่น ๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน คาดว่า จะส่งรายชื่อเกษตรกรรายแรกให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขึ้นเว็บไซต์เพื่อโอนเงินให้เกษตรกรผ่านบัญชีธนาคาร และเริ่มจ่ายเดือนละ 5,000 บาทได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.นี้ โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือ 3 เดือนในช่วง พ.ค.-ก.ค. 63

“หากเกษตรกรไม่มีบัญชีของ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีของธนาคารที่มีอยู่ และขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนและผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้มาขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 63 คาดว่าจะมีอีกกว่า 1 ล้านคน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนกับผู้นำท้อง

ถิ่น หรือ อาสาสมัครเกษตรในหมู่บ้านไม่จำเป็นต้องไปถึงเกษตรอำเภอ และสามารถมอบอำนาจซึ่งกันและกันได้ โดยให้ผู้นำท้องถื่นรับรองเพื่อรวบรวมส่งรายชื่อให้เกษตรอำเภอ” ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

◆ พม.ช่วยเหลือหลายช่องทาง

ขณะที่นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ในส่วนของ พม. ได้ดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงตามที่ได้แจ้งไปแล้ว อาทิ ลดค่าเช่าบ้านมั่นคงของการเคหะแห่งชาติ ลดกองทุนกู้ยืมต่าง ๆ ทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ และลดดอกเบี้ยเป็นพิเศษ 0.125 ไร่รับจำนำของรัฐ รวมถึงขยายเวลาได้ถอนออกไป รวมถึงเงินของคนพิการ 1,000 บาท ที่ครอบคลุมคนพิการทุกประเภท โดยไม่ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้ทุกคนประมาณ 2 ล้านคน นอกจากนี้การดูแลคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมา พม.พยายามชักชวนให้มาอยู่ในสถานที่ดูแลของกระทรวง ซึ่งในส่วนของ กทม. มีกลุ่มคนดังกล่าวเข้ามาอยู่ในการดูแลประมาณ 200 คน และต่างจังหวัดอีก 400-500 คน

◆ 10 พ.ค. ปิดทบทวนสิทธิ

นายลวณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะปิดรับขึ้นทบทวนสิทธิในวันที่ 10 พ.ค. 63 เวลา 24.00 น. ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบ สามารถแจ้งขอทบทวนสิทธิได้ตามเวลาที่กำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยกดปุ่มสีม่วงทบทวนสิทธิ และจากนั้นระบบจะมีการตรวจสอบข้อมูลหรือให้ผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิข้อมูลโดยเร็วที่สุด

สำหรับความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย แบ่งเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองรอบแรก 4.4 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติม 5 ล้านรายและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิผ่านเกณฑ์ 3.3 ล้านราย ซึ่งคลังจะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิ โดยเฉพาะวันที่ 7-8 พ.ค.นี้ จะ

มีการโอนเงินให้เพิ่มอีกวันละ 1 ล้านคน รวมเป็น 11 ล้านคน ซึ่งคนที่ได้รับเงินครั้งแรกจะได้รับเงินเบ็ด 2 เดือน ทั้งยอดเดือนเม.ย. และ พ.ค. รวมเป็น 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ 1.8 ล้านรายจะโอนให้เสร็จในสัปดาห์หน้า

นายลวณ กล่าวอีกว่า ปัญหาการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนพบ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ซึ่งคลังกำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปส่วนกลุ่มที่ได้รับสิทธิแต่ข้อมูลยังไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ขอให้แก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน โดยกดปุ่มสีเหลืองเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินแต่หากยังไม่เรียบร้อย ขอแนะนำให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนจะสะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก ซึ่งคลังจะตรวจสอบและโอนเงินให้ทุกสัปดาห์ในวันอังคาร

◆ ธ.ก.ส.ลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ

นายเกษปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้รับความกำลังพนักงาน 8,000 ราย ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ไปเร่งตรวจสอบการทบทวนสิทธิให้กับผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยในรอบแรกได้รับมอบหมายจากคลังให้ตรวจสอบสิทธิ 54,819 ราย ขณะนี้ตรวจยืนยันไปแล้วกว่า 83% และล่าสุดได้รับให้ตรวจเพิ่มเติมอีก 38,841 ราย รวมเป็น 91,660 ราย คาดว่าจะตรวจสอบข้อมูลเสร็จทั้งหมดภายใน 17 พ.ค.นี้

◆ จ้างงานวันละ 300 บาท 3 เดือน

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กระทรวงแรงงาน สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนขยายการจ้างงานในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงาน ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ได้เพิ่มเติมจากเดิมไม่เกินคนละ 10 วัน เป็น 90 วัน เริ่มมีผลแล้ว ต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

◆ เปิดบริการวันหยุดด้วย

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่สำนักงานเกษตร อ.หาดใหญ่ แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดราชการแต่ยังคงเปิดบริการให้เกษตรกรทั้งรายใหม่และรายเก่าไปขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างค่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อให้เสร็จก่อนวันที่ 15 พ.ค. 63 และไม่ให้ตกหล่นในการรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเดือนละ 5,000 บาท รวม 3 เดือน ในขณะที่เกษตรกรอีกส่วนหนึ่งเดินทางมารับสมุดเกษตรกร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำเสร็จแล้วเพื่อรอรับเงิน 5,000 บาท

◆ ยื่นกู้เงินแน่น“ออมสิน”

ที่ จ.สระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีประชาชนเดินทางไปที่ธนาคารออมสิน สาขา สระแก้ว ตั้งแต่ช่วงเช้าน้อย่างเนืองแน่นเนื่องจากทางธนาคารได้โทรศัพท์แจ้งไปยังผู้ที่ลงทะเบียนขอเงินกู้เงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 10,000 บาท ดอกเบี้ยเดือนละ 10 บาท โดยให้รูปถ่ายคู่กับกิจการร้านค้าผู้กู้ และเอกสารสำเนาบัตรประจำตัว โดยทางธนาคารได้โทรฯ นัดวันเวลาให้ผู้กู้เดินทางมาที่ธนาคารเพื่อไม่แออัดเบียดเสียด ซึ่งผู้กู้หลายรายเล่าว่าพนักงานธนาคารออมสินสระแก้ว โทรฯ มาแจ้งช่วงเวลา 19.00-20.00 น. ที่ผ่านมาให้ผู้กู้ นำเอกสารมาแสดงเพิ่มเติมในช่วงเช้า แม้ว่าจะเป็นวันหยุดทำการ แต่ธนาคารออมสินเปิดทำการบริการให้เฉพาะผู้กู้เงินโดยนัดเป็นรอบเช้า-บ่าย สร้างความประทับใจกับประชาชนที่มาขอเงินกู้เงินเป็นอย่างมาก

◆ เปิดศูนย์ฯลดฆ่าตัวตาย

ที่ จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นพ.ฉัตรกร จำปาทอง ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ร่วมกันเปิดศูนย์คลายทุกข์ จ.ขอนแก่น ณ วัดธาตุพระอารามหลวง ถนนกลางเมือง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการดำเนินงานของ พระโสภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัด เพื่อช่วยคลายทุกข์ให้กับประชาชนและลดปัญหาการฆ่าตัวตาย หลังจากนั้นได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชฯ

◆ “เสียไป” แจก 1 ล้านบาท

ที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอภิรักษ์ ชัชวานนท์ อายุ 28 ปี หรือ “เสียไป” ได้แจกเงิน 500 บาทให้กับชาวบ้าน โดยกำหนดจำนวนคนไว้ที่ 1,000 คน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของตนเอง จึงมีประชาชนมารอรับเงินเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มแรกมารอคิวตั้งแต่เวลา 04.00 น. และเริ่มแจกเงินในเวลา 11.00 น. ท่ามกลางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดอนเมืองมาช่วยจัดระเบียบให้ห่างกัน 1.5 เมตร ส่วนที่เหลือหางแถวยาวออกไปริมถนนนอกโรงเรียน เนื่องจากมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เสียไปต้องเพิ่มยอดบริจาคเป็น 2,000 คน รวมเป็นเงิน 1 ล้านบาท.

เยียวยา 5 พัน 1 ล้านราย

ก.คลังโอนเงินให้ 7-8 พค. จีเคชตรกรกว่า 1 ล้านคน เร่งลงทะเบียนก่อน 15 พค.

คลัง เผยเยียวยา 5 พันบาทผ่านเกณฑ์ 12.8 ล้านราย มีผู้ได้รับสิทธิ์ 11 ล้านราย เร่งโอนเงินภายใน 8 พฤษภาคม ที่เหลืออีก 1.8 ล้านราย จะจ่ายให้แล้วเสร็จ สัปดาห์หน้า “ปลัดเกชตรฯ” ย้ำให้เกชตรกรตกค้างกว่า 1 ล้าน เร่งลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยา เริ่มจ่ายชุดแรก 15 พฤษภาคม ▶ ต่อ : เยียวยา - หน้า 11

เยียวยา

ขณะ “ธ.ก.ส.” ระดมพนักงานทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งทบทวนสิทธิ์ไม่เว้นวันหยุด คาดตรวจสอบข้อมูลเสร็จภายใน 17 พ.ค. “ปลัดพม.” ลงพื้นที่ดูแลคนไร้บ้าน คนพิการ 2 ล้านเซ รับเยียวยา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม นายสุรธรรม แสงสินิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ขณะนี้มาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย โดยเป็นกลุ่มผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรก 4.4 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่ม 5 ล้านราย และกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์อีก 3.3 ล้านราย ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 11 ล้านราย กระทรวงการคลังจะเร่งโอนเงินให้ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม ส่วนที่เหลืออีก 1.8 ล้านราย จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า

ธ.ก.ส.เร่งคืบทบทวนสิทธิ์ 5 พัน

นายเกษม วัฒนชัย รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยภายหลังการ

ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับพนักงาน ธ.ก.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ที่วัดหนองจอก เขตมีนบุรี และสาขาบางเขน กทม.ว่า ธ.ก.ส.ให้ความสำคัญกับการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เต็มที่ โดยในส่วนของภารกิจผู้พิทักษ์ที่ ธ.ก.ส.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการเราไม่ทิ้งกัน เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยการไปพบตัวผู้ลงทะเบียนเพื่อถ่ายรูปบุคคล หลักฐานการประกอบอาชีพและบัตรประชาชน ผ่าน APP ผู้พิทักษ์ เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้รับยอดให้สอบทานสิทธิ์ 2 ครั้ง รวม 54,819 ราย และได้ดำเนินการยืนยันตัวตนผู้ขอทบทวนไปแล้วกว่า 83% ล่าสุดได้รับตัวเลขเพื่อร่วมตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มอีก 36,841 ราย รวมจำนวน 91,660 ราย ซึ่งธ.ก.ส.จะเร่งตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดโดยมอบหมายให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ทั่วประเทศกว่า 8,000 ราย ออกไปตรวจสอบข้อมูลถึงในพื้นที่โดยไม่เว้นวันหยุด

ราชการ คาดว่าจะสอบทานสิทธิ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤษภาคม

กษ.จีเคชตรกรเร่งลงทะเบียน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับทุกหน่วยงาน 7 ล้านข้อมูล รวม 8.3 ล้านคน กระทรวงเกษตรฯได้ส่งให้กระทรวงการคลัง ตรวจสอบไม่ให้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเกิดความซ้ำซ้อน จากมาตรการอื่นๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน คาดว่าจะส่งรายชื่อเกษตรกรชุดแรกให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขึ้นเว็บไซต์เพื่อโอนเงินให้เกษตรกรผ่านบัญชีธนาคารและเริ่มจ่ายเดือนละ 5,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือ 3 เดือน ช่วงพฤษภาคม-กรกฎาคม

“หากเกษตรกรไม่มีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.สามารถแจ้งบัญชีของธนาคารที่มีอยู่และขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนและผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้มาขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค. คาดว่า จะมีอีกกว่า 1 ล้านคน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับผู้นำท้องถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในหมู่บ้าน ไม่จำเป็นต้องไปถึงเกษตรอำเภอและสามารถมอบอำนาจซึ่งกันและกันได้ โดยให้ผู้นำท้องถิ่นรับรอง เพื่อรวบรวมส่งรายชื่อให้เกษตรกรอำเภอ” ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

พม.พร้อมจ่ายผู้พิการ 2 ล้านคน

ด้าน นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)กล่าวว่า พม.ได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ ตามที่แจ้งไปแล้ว อาทิ

ลดค่าเช่าบ้านมั่นคงของการเคหะแห่งชาติ ลดกองทุนกู้ยืมต่างๆ ทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ ลดดอกเบี้ยเป็นพิเศษ ใช้งบรับจํานําของรัฐ และขยายเวลาได้ถอนออกไป เงินคนพิการ 1,000 บาท ที่ครอบคลุมผู้พิการทุกประเภท โดยไม่ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และจะได้ทุกคนประมาณ 2 ล้านคน นอกจากนี้ การดูแลคนไร้บ้านในพื้นที่ สาธารณะที่ผ่านมา พม.พยายามชักชวน ให้มาอยู่ในสถานที่ดูแลของกระทรวง ใน ส่วนของกทม.มีกลุ่มคนดังกล่าวเข้ามาอยู่ ในการดูแลประมาณ 200 คน และต่าง จังหวัดอีก 400-500 คน แต่ยังมีกลุ่ม ที่สะดวกจะอยู่ข้างนอก เราได้มีการแจก หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ อาหารและให้ความรู้การดูแลตัวเอง จะช่วยให้คนกลุ่มนี้ปลอดภัยและสังคมก็จะปลอดภัย

เร่งสำรวจพระสงฆ์รับเยียวยา

ขณะที่ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า มีพระสงฆ์จำนวนมากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จนไม่สามารถ ออกบิณฑบาตได้ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ภาคใต้ ที่ผ่านมามีเงินช่วยเหลือพระออก บิณฑบาตประมาณ 2 พันบาท ทั้งจาก ปัญหาความไม่สงบและโรคโควิด-19 ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนา(พศ.) กำลังสำรวจรวบรวมตัวเลขพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายทั่วประเทศกว่า 40,000 วัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ คาดว่าสัปดาห์หน้าได้ความชัดเจน

เกษตรกรสงขลาแห่ขึ้นทะเบียน

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจาก สำนักงานเกษตร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม เป็นวันหยุดราชการ แต่ยังคงเปิดบริการให้เกษตรกร ทั้งรายใหม่และรายเก่า ไปขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม และไม่ให้เกิดกัณฑ์ในการรับเงินเยียวยา จากรัฐบาลเดือนละ 5,000 บาท รวม 3 เดือน ซึ่งจะเริ่มต้นจ่ายงวดแรกในวันที่

15 พฤษภาคมนี้ ขณะที่เกษตรกรอีก ส่วนหนึ่งได้เดินทางมารับสมุดเกษตรกร ซึ่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบ ให้เกษตรกร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ต่าง บอกว่า รู้สึกพอใจกับมาตรการช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มชาวสวนยาง ขณะนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะเป็นช่วงหน้าแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำยางมีน้อยและรายได้ลดลง

'เทวัญ'ให้สภาฯเคาะสอบงบโควิด

วันเดียวกัน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึงกรณี พรรคก้าวไกลยื่นหนังสือต่อประธานสภา ผู้แทนราษฎรเสนออยู่ติดตัวให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการ(กมธ.)วิสามัญ ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและ มาตรการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาล ว่า เป็นหน้าที่ที่ขอดำเนินการได้ ส่วนรัฐบาล ก็โปร่งใสอยู่แล้ว และหากสภาฯเห็นว่า อย่างไรก็ตาม นั้นและต้องฟังเสียง สส.ส่วนใหญ่

'สิริระ'ค้าน-อ้างหวังดีสเถรติดรบ.

นายสิริระ เจนจาคะ สส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึง กรณีพรรคก้าวไกลเสนอตั้ง กมธ.วิสามัญ ติดตามแก้ปัญหาเยียวยาโควิด-19 นายสิริระ กล่าวว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ ดังกล่าว เพราะในสภาฯ มี กมธ.ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการตรวจสอบการทุจริตอยู่แล้ว ตน เคารพการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในระบอบ ประชาธิปไตย ที่ต้องตรวจสอบการบริหาร ประเทศของรัฐบาล แต่อำนาจหน้าที่ของ กมธ.ป.ป.ช.ที่มี สส.ทั้งจากรัฐบาลและฝ่ายค้าน สามารถนำมาใช้ได้ในเรื่องนี้ได้ โดยที่ไม่ จำเป็นต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเพิ่มเติม อีก แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของ สส.ทั้งสภาฯ ว่าต้องการให้ตั้งหรือไม่ ต้องถามกลับไปที่พรรคก้าวไกลว่า เป้าหมาย ของการตั้ง กมธ.คืออะไร แต่ต้องการ ใช้เวที กมธ.มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง นำมาดีสเถรรัฐบาลหรือไม่ ถึงจำเป็นต้องตั้ง กมธ.ขึ้นมาอีกคณะหนึ่งให้เกิด ความซ้ำซ้อนโดยไม่มีความจำเป็น

แนะนำเกษตรกรใช้หลักทำบัญชี3มิติฝ่าวิกฤติโควิด-19

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แนะนำเกษตรกรและประชาชนใช้บัญชีเป็นเครื่องมือช่วยในการประกอบอาชีพ หวัง “ทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลบัญชีเป็น” พร้อมสานต่อองค์ความรู้ด้านบัญชี 3 มิติ รู้ตนเอง - รู้สภาพแวดล้อม - รู้อนาคต สามารถคิดวางแผน นำไปพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยมีบัญชีเป็นภูมิคุ้มกันและคู่มือชีวิต

นายโอกาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บางคนถูกเลิกจ้าง บางคนมีรายได้ลดลง การประกอบอาชีพติดขัด จึงจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างมีสติ ไม่ประมาท และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอแนะนำให้ผู้ที่รับผลกระทบครั้งนี้ นำหลักการทำบัญชี 3 มิติ มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ได้แก่ รู้ตนเอง รู้สภาพแวดล้อม และรู้อนาคต ยึดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท สามารถคิด วางแผน แล้วนำไปพัฒนาอาชีพของตนเองได้ โดยมีบัญชี

เป็นภูมิคุ้มกันและคู่มือชีวิต

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวอีกว่า การทำบัญชีจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและประชาชนได้นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งการทำบัญชีแบบ 3 มิติ เป็นหนทางหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ หรือเปรียบเป็นบันไดก้าวไปสู่ความพอเพียงได้อย่างแท้จริง โดยมิติแรกคือ “รู้ตนเอง” รู้ถึงการใช้จ่ายเงินในแต่ละวัน รัฐบาลได้ รัฐบาลจ่าย รัฐบาลรับ เปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย ฝึกนิสัยการใช้จ่าย เริ่มต้นจากลงมือทำบัญชีประจำวัน โดยคิดวิเคราะห์ถึงรายรับ รายจ่าย สิ่งที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกไป อาชีพใดทำรายได้ดีกว่า - รายจ่าย และข้อมูลทางการเงินเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ผู้ทำบัญชีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จ มีภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการดำรงชีวิต ช่วยให้เกิดการจัดระเบียบวินัยในการใช้จ่ายและมองเห็นช่องทางในการออมและเพิ่มรายได้

มิติที่สอง คือ “รู้สภาพแวดล้อม” รู้ถึงภูมิสังคม สภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาพื้นถิ่น ภูมิอากาศ และการตลาด สร้างเครือข่าย



โอกาส-ทองยงค์

และการมีส่วนร่วมในชุมชน ไม่ต่างคนต่างอยู่ ซึ่งจะทำให้เกิดการผลิตมุ่งสู่เศรษฐกิจในชุมชน มีการจัดสรรด้านรายจ่าย ลงทุนและเงินออมอย่างเหมาะสม สร้างนิสัยรักการออม และนำไปสู่ความพอเพียง และมีที่สามคือ “รู้อนาคต” จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีอย่างเป็นระบบ แล้วนำข้อมูลทางบัญชีและหลักวิชาการมาใช้วางแผนการประกอบอาชีพ ทำให้รู้ทิศทางตลาด รู้การวางแผนจัดการฟาร์มล่วงหน้า สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ ที่คิด-วางแผน-ลงมือทำ-ทบทวน ซึ่งการบันทึบบัญชีทุกวัน จะทำให้รู้ความเหมาะสม

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 7 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14254

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 40.19

Ad Value: 36,171

PRValue (x3): 108,513

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แนะนำเกษตรกรใช้หลักทำบุญซี3มิติฝ่าวิกฤติโควิด-19

รู้เวลา รู้ว่าเวลาใดผลผลิตจะขายได้ราคา เวลาใดจะเกิดภัยธรรมชาติ ทำให้สามารถ กำหนดแผนการประกอบอาชีพและแผนในการดำเนินชีวิตและนำไปสู่ความยั่งยืนได้

“การมีวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญและเป็นในการวางแผนการดำเนินชีวิต ซึ่งหากนำหลักบุญซี 3 มิติ ไปวางแผนปรับใช้ให้เหมาะสม จะทำให้ทำบุญซีได้ ใช้ข้อมูลเป็น นำข้อมูลที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและคนในครอบครัว รวมถึงมองเห็นช่องทางในการออมและเพิ่มรายได้ วางแผนการลงทุนและการผลิตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันและเกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นโอกาสในการต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 7 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14254

Col.Inch: 60.35 Ad Value: 54,315

คอลัมน์: ชอกแซกอาเซียน

หน้า: 8(ล่าง)

PRValue (x3): 162,945

ศิลปิน: ชาว-ดำ



คณะเราไปเยี่ยมชมศูนย์อพยพคนพลัดถิ่นในรัฐยะไข่เสร็จแล้ว คุณ เอ โท โท แกะขยันมาก ภาคว่าแยกในฐานะรองเจ้ากรม และคงมีโอกาสมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่รัฐนี้ไม่บ่อยนัก เลยถือโอกาสเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสำนักงานเกษตรรัฐเสียเลย เพราะมีระดับหัวหน้าที่ประจำอยู่ในระดับอำเภอ (district) และตำบล (Township) มาพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่แล้ว ก่อนประชุมคณะเราก็ได้รับเชิญไปนั่งที่สำนักเกษตรแห่งรัฐที่ห้องรับรอง ดูเรียบง่ายและไม่โอ้อ่างมากนัก ข้าราชการเขาต้องแต่งเครื่องแบบทำงาน โดยผู้ชายก็จะใส่เสื้อหลากสี เสื้อเชิ้ตขาว และมีกล้วย แจ็กเก็ตสีเทาๆ ทัพอีกชั้น ส่วนผู้หญิงน่ารักมาก เพราะใส่ผ้าชิ้นสีม่วงลายดอกเล็กน้อย เสื้อสีขาวแขนสั้นรัดเอว ดูสวยอ่อนช้อยทีเดียว ผมสังเกตแล้วมีความแตกต่างจากนักส่งเสริมเกษตรบ้านเราอยู่มาก และด้วยความที่รองอธิบดีเขาต้องการประชุมพูดคุยกับลูกน้องแบบส่วนตัว พวกเราก็นอกใจต้องไม่ได้เข้าไปในห้องประชุมด้วย แต่เขาก็ได้จัดให้เจ้าหน้าที่พาไปเดินชมตลาดผลผลิตเกษตรเมืองซิดดเวอันร้อนแรงกล้าด้วยแสงแดดจัด จนเชื้อโควิดน่าจะอยู่ไม่ได้

สินค้าเกษตรในตลาดซิดดเว เอาที่เห็นเป็นพวก

ของแห้ง เช่น ถั่ว งา เมล็ดธัญพืช แต่ที่เห็นมาก คือ หัวหอมใหญ่ เพราะเป็นสินค้าที่ส่งออกอินเดีย บังกลาเทศ พวกแขกกินกันเยอะ และเมียนมาก็ปลูกส่งออกมาก เดินอยู่สักชั่วโมงก็หมดสิ้นน่าสนใจ อีกทั้งร้อนมาก เขาเลยพากลับมาพักผ่อนที่โรงแรมก่อน รอเย็นเขาประชุมเสร็จจะมารับประทานอาหารเย็น ซึ่งในเย็นนั้นก็เป็นการเลี้ยงก่อนข้างใหญ่ที่กัตตาคารแบบโอเพ่นแอร์ริมทะเล มีเจ้าหน้าที่เกษตรระดับอาวุโสในสังกัดกรมการเกษตรมาครบถ้วน แต่ไม่ปรากฏสักคนที่สวมหน้ากากกันโควิด จนสมควรแก่เวลาก็เดินทางกลับ ผมเห็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่อยู่เปิดอู่ที่ร่วมมากับคณะรองอธิบดีที่ทักทายกับเพื่อนเกษตรที่อยู่ยะไข่ แก่นะนำผมว่าเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรรุ่นเดียวกัน นานๆ เจอกันทีคือเคยเล่าไปครั้งหนึ่งแล้วครับว่า พวกที่เรียนสาขาเกษตรในเมียนมาทุกคนจะมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน คือ มหาวิทยาลัยเยชิน ที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเนปิดอว์ (ตั้งก่อนนานแล้วและเมืองหลวงย้ายตามมาทีหลัง) ดังนั้น คนที่ทำงานในกระทรวงเกษตรเขาจะมาจากที่เดียวกัน เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันทั้งหมดครับ อันนี้ต่างจากของเราที่คนทำงานในกระทรวงเกษตรฯ แม้นในสาขาเกษตรก็อาจมาจากคณะเกษตร จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งด้วยกัน ดังนั้น จึงไม่ใช่รุ่นพี่รุ่นน้องกันทั้งหมด ซึ่งในบางกรณีจากระบบแบบไทยๆ จึงทำให้เกิดการลำเอียงกันได้อยู่บ้างโดยยึดสถาบันการศึกษาเป็นเงื่อนไขเมื่อยามมีการไปรโมทเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ

เช้าอีกวัน ผมเรียนท่านรองอธิบดีว่าเราออกเดินทางกลับอย่างกึ่งเวลาเที่ยงเศษ ช่วงเช้าพอมีเวลาอยากจะไปชมกิจกรรม

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 7 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14254

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 60.35 Ad Value: 54,315

PRValue (x3): 162,945

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชอกแซกอาเซียน

การสาริตของสำนักงานเกษตรระยะไข่สักจุด ซึ่งแก้ไขไม่ขัดข้อง
พาคณะไปชมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ที่
ว่านี้ทำหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ เพื่อบริการ
เกษตรกร สังกัด seed division กรมกุ่มเอ โกล โกล นั่นเอง
ขณะไปชมงานก็มีการอบรมเกษตรกรกลุ่มเล็กๆ เกี่ยวกับการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร พร้อมฝึกปฏิบัติทำกันเลยทีเดียว ลูกน้อง
กุ่มเอ โกล โกล ก็มารอรับกับพริบเหมือนเคย พร้อมหัวหน้าศูนย์
มีการพาไปชมการผลิตเมล็ดพันธุ์ ช่วงนั้นเห็นมี ถั่วต่างๆ งา
ข้าวโพด เป็นแปลงเล็กๆ ส่วนข้าวยังไม่ได้ผลิตเพราะเป็นฤดูแล้ง
คงเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์ขยาย หลังจากนั้นก็เอาไปทำ
แปลงสาริตผลิตเพิ่มในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อกระจายให้เกษตรกรต่อไป
ระบบของเมียนมา ยังไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พืชได้เป็น
จำนวนมากเพื่อจำหน่ายตรงกับเกษตรกรเหมือนอย่างบ้านเรา

บินกลับมาย่างกุ้งพร้อมคณะท่านรองอธิบดี วัลลาภัน
เรียบร้อย กุ่มเอ โกล โกล มอบของฝากชิ้นหนึ่งปรากฏว่า เป็น
หน้ากากอนามัย 1 ห่อ ปานว่ารู้ใจพวกเรา แล้วพวกเขาแยกตัว
บินกลับขึ้นไปกรุงเนปิดอว์ เราชาวแอปเตอร์นั่งรอไฟล์ทเกือบห้า
เพื่อกลับกรุงเทพฯ ขณะนั่งอยู่ที่สนามบิน พวกคนอิตาลีกกลุ่ม
ใหญ่สักสิบคน คุยเสียงดังมานั่งใกล้ๆ ไม่มีใครสวมหน้ากาก
สักคน เราเลยต้องแผ่นริบลูกหนีไปนั่งไกลๆ อีกที่หนึ่ง จบการ
เดินทางเที่ยวนี้ด้วยความหวาดเสียวชนิดหน้าอกรับ

ชาญพิทยา ติมพาลี
chanpithya@apterr.org